

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายงาน และ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ  
งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2567

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบไปด้วยงบฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย รวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

## **ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น**

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้ค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณี ซึ่งทำให้บริษัทฯ ปรับย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนผลกระทบของรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

## **เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ**

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

## **การรับรู้รายได้ค่าเบี่ยประกันภัยรับ**

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้ค่าเบี่ยประกันภัยรับจำนวน 3,734.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยรายย่อยและมีกรรมธรรม์ประกันภัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งค่าเบี่ยประกันภัยที่เรียกเก็บจากลูกค้ามีความหลากหลาย และต้องใช้การประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบรายได้ค่าเบี่ยประกันภัยว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการขายประกันภัย การคำนวณเบี้ยประกันภัยรับ และการรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่างกรมธรรม์เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยว่าสอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย สอบทานกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่รับรู้เป็นรายได้ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงก่อนและหลังวันสิ้นงวด นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เบี้ยประกันภัยที่รับรู้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีและสุ่มทดสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

### **หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย**

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายคงค้างจำนวน 985.2 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 26 ของหนี้สินรวม) ซึ่งประกอบด้วยส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้วและความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งการประมาณการดังกล่าวคำนวณขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยข้อสมมติหลักที่ใช้ในการคำนวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการอย่างสูง ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย นอกจากนี้ สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายดังกล่าวยังเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ซึ่งจำนวนดังกล่าวคำนวณขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเช่นเดียวกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อจำนวน 192.0 ล้านบาท

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเรื่องค่าสินไหมทดแทน การจัดการค่าสินไหมทดแทน การตั้งประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และการรับประกันภัยต่อ สุ่มทดสอบข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมกับเพิ่มสินไหมรายใหญ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความถี่ของการเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับเกณฑ์และข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการ โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย สอบทานรายงานการคำนวณประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่จัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยว่าสอดคล้องกับที่ตั้งไว้ในบัญชีประเมินข้อสมมติและวิธีการที่ใช้ในการคำนวณ และทดสอบข้อมูลสินไหมที่นักคณิตศาสตร์ใช้ในการคำนวณประมาณการสำรอง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการตั้งประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อด้วย

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงาน ต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อ ขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้รับจากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

ณิสรวิทย์ ไชยสุวรรณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4812

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 14 กุมภาพันธ์ 2568



บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
 งบฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน						
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	1 มกราคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	1 มกราคม 2566	
	(ปรับปรุงใหม่)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และไม่ได้สอบทาน/ ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และไม่ได้สอบทาน/ ปรับปรุงใหม่)		
<b>สินทรัพย์</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	159,842,961	187,964,771	293,466,693	159,842,961	187,964,771	293,466,693
เบี้ยประกันภัยค้ำประกัน	9	551,399,294	608,865,352	557,809,721	551,399,294	608,865,352	557,809,721
รายได้จากการลงทุนค้างรับ		5,988,963	8,006,135	6,187,364	5,988,963	8,006,135	6,187,364
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	10	644,523,058	583,089,724	665,947,729	644,523,058	583,089,724	665,947,729
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	11	198,192,615	234,986,796	395,973,799	198,192,615	234,986,796	395,973,799
<b>สินทรัพย์ลงทุน</b>							
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	12.1	3,319,728,213	3,650,126,203	3,419,999,695	3,319,728,213	3,650,126,203	3,419,999,695
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	13	484,234	491,492	686,989	484,234	491,492	686,989
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	14.1	12,398,124	17,037,797	21,149,002	15,174,320	22,574,882	33,337,976
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	348,191,692	353,940,595	337,559,369	348,191,692	353,940,595	337,559,369
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	16.1	22,994,701	26,572,816	28,215,001	22,994,701	26,572,816	28,215,001
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	19,437,476	13,836,200	16,543,913	19,437,476	13,836,200	16,543,913
สินทรัพย์ก้ำมีเงินได้รอการตัดบัญชี	18.1	315,187,555	290,845,430	259,332,415	314,632,316	289,738,014	256,894,621
<b>สินทรัพย์อื่น</b>							
เงินวางไว้สำหรับโครงการประกันภัยข้ามปี		48,304,382	11,801,423	80,210,983	48,304,382	11,801,423	80,210,983
อื่นๆ		190,920,924	78,363,750	106,915,397	190,920,924	78,363,750	106,915,397
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>5,837,594,192</b>	<b>6,065,928,484</b>	<b>6,189,998,070</b>	<b>5,839,815,149</b>	<b>6,070,358,153</b>	<b>6,199,749,250</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
 งบฐานะการเงิน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน						
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	1 มกราคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	1 มกราคม 2566	
	(ปรับปรุงใหม่)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และไม่ได้สอบทาน/ ปรับปรุงใหม่)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และไม่ได้สอบทาน/ ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และไม่ได้สอบทาน/ ปรับปรุงใหม่)	(ยังไม่ได้ตรวจสอบ และไม่ได้สอบทาน/ ปรับปรุงใหม่)	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>							
<b>หนี้สิน</b>							
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	19	3,003,202,541	3,115,636,632	3,035,842,356	3,003,202,541	3,115,636,632	3,035,842,356
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	20	483,063,009	488,953,718	665,223,974	483,063,009	488,953,718	665,223,974
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	3,936,194	18,442,399	-	3,936,194	18,442,399
หนี้สินตามสัญญาเช่า	16.2	34,104,864	37,086,020	36,804,175	34,104,864	37,086,020	36,804,175
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	80,346,757	74,159,806	67,423,858	80,346,757	74,159,806	67,423,858
<b>หนี้สินอื่น</b>							
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างจ่าย		87,967,980	93,773,398	101,880,333	87,967,980	93,773,398	101,880,333
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		96,126,798	68,330,577	64,994,559	96,126,798	68,330,577	64,994,559
อื่นๆ		76,878,176	59,529,512	82,276,441	76,878,176	59,529,512	82,276,441
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>3,861,690,125</b>	<b>3,941,405,857</b>	<b>4,072,888,095</b>	<b>3,861,690,125</b>	<b>3,941,405,857</b>	<b>4,072,888,095</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>							
ทุนเรือนหุ้น	22						
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว							
หุ้นสามัญ 38,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท							
(2566: หุ้นสามัญ 37,000,000 หุ้น							
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		380,000,000	370,000,000	360,000,000	380,000,000	370,000,000	360,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		647,300,363	647,294,382	647,285,572	647,300,363	647,294,382	647,285,572
กำไรสะสม							
จัดสรรแล้ว							
สำรองตามกฎหมาย	23	38,000,000	37,000,000	36,000,000	38,000,000	37,000,000	36,000,000
สำรองทั่วไป		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
ยังไม่จัดสรร		984,836,937	1,067,690,178	1,007,880,448	966,341,332	1,053,175,336	957,870,520
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(94,233,233)	(17,461,933)	45,943,955	(73,516,671)	1,482,578	105,705,063
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,975,904,067</b>	<b>2,124,522,627</b>	<b>2,117,109,975</b>	<b>1,978,125,024</b>	<b>2,128,952,296</b>	<b>2,126,861,155</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>5,837,594,192</b>	<b>6,065,928,484</b>	<b>6,189,998,070</b>	<b>5,839,815,149</b>	<b>6,070,358,153</b>	<b>6,199,749,250</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)
<b>รายได้</b>				
เบี้ยประกันภัยรับ	3,734,024,648	3,823,848,543	3,734,024,648	3,823,848,543
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(923,186,478)	(771,788,211)	(923,186,478)	(771,788,211)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	2,810,838,170	3,052,060,332	2,810,838,170	3,052,060,332
บวก (หัก) : สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดลงจากปีก่อน	136,805,636	(100,384,078)	136,805,636	(100,384,078)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ	2,947,643,806	2,951,676,254	2,947,643,806	2,951,676,254
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	266,464,305	212,231,675	266,464,305	212,231,675
รายได้จากการลงทุน	25	105,105,515	99,772,053	105,105,515
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	(11,445,063)	(14,509,889)	(11,445,063)	40,714,708
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสุทธิธรรม	(8,690,127)	(8,912,997)	(8,690,127)	(8,912,997)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14.1	-	(7,400,561)	(10,763,094)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14.3	(2,424,607)	92,646	-
รายได้อื่น	4,064,904	13,307,038	4,064,904	13,307,038
<b>รวมรายได้</b>	<b>3,300,718,733</b>	<b>3,253,656,780</b>	<b>3,295,742,779</b>	<b>3,298,025,637</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน	2,427,555,415	2,176,192,661	2,427,555,415	2,176,192,661
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	(382,875,379)	(289,599,115)	(382,875,379)	(289,599,115)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	585,323,069	600,008,510	585,323,069	600,008,510
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	272,834,827	254,278,047	272,834,827	254,278,047
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	26	415,325,070	384,733,505	415,325,070
ต้นทุนทางการเงิน	1,439,462	1,602,330	1,439,462	1,602,330
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	27	246,966	76,816	246,966
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,319,849,430</b>	<b>3,127,292,754</b>	<b>3,319,849,430</b>	<b>3,127,292,754</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>(19,130,697)</b>	<b>126,364,026</b>	<b>(24,106,651)</b>	<b>170,732,883</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	18.2	4,841,834	(19,086,871)	5,837,025
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>	<b>(14,288,863)</b>	<b>107,277,155</b>	<b>(18,269,626)</b>	<b>142,772,241</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น</b>				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	31	(0.38)	2.82	(0.48)
				3.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี</b>	(14,288,863)	107,277,155	(18,269,626)	142,772,241
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	14.3	(2,215,064)	(4,203,850)	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย				
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		(93,749,061)	(75,053,510)	(93,749,061)
บวก : ผลกระทบของภาษีเงินได้		19,192,826	15,851,472	26,055,621
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(76,771,299)	(63,405,888)	(74,999,249)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนในภายหลัง				
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	21	(2,580,472)	(584,281)	(2,580,472)
บวก : ผลกระทบของภาษีเงินได้		516,094	116,856	516,094
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(2,064,378)	(467,425)	(2,064,378)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(78,835,677)	(63,873,313)	(77,063,627)
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>		<b>(93,124,540)</b>	<b>43,403,842</b>	<b>(95,333,253)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

## งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง	3,784,585,380	3,735,807,723	3,784,585,380	3,735,807,723
เงินจ่ายเกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ	(271,997,435)	(211,527,870)	(271,997,435)	(211,527,870)
รายได้ดอกเบี้ย	40,747,665	33,086,806	40,747,665	33,086,806
เงินปันผลรับ	46,964,809	58,080,359	46,964,809	58,080,359
รายได้อื่น	5,653,569	13,734,877	5,653,569	13,734,877
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน				
จากการรับประกันภัยโดยตรง	(2,453,853,261)	(2,097,565,197)	(2,453,853,261)	(2,097,565,197)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง	(585,166,288)	(598,408,776)	(585,166,288)	(598,408,776)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	(260,714,990)	(243,104,108)	(260,714,990)	(243,104,108)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(359,137,642)	(333,931,177)	(359,137,642)	(333,931,177)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(14,938,115)	(49,137,763)	(14,938,115)	(49,137,763)
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน	3,366,497,495	3,803,221,863	3,366,497,495	3,803,221,863
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน	(3,230,485,332)	(4,130,888,209)	(3,230,485,332)	(4,130,888,209)
<b>เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>68,155,855</b>	<b>(20,631,472)</b>	<b>68,155,855</b>	<b>(20,631,472)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(16,497,844)	(32,921,838)	(16,497,844)	(32,921,838)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(9,581,968)	(1,463,817)	(9,581,968)	(1,463,817)
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	850,424	178,831	850,424	178,831
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(25,229,388)</b>	<b>(34,206,824)</b>	<b>(25,229,388)</b>	<b>(34,206,824)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน	5,981	8,810	5,981	8,810
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(15,561,711)	(14,676,786)	(15,561,711)	(14,676,786)
เงินปันผลจ่าย	(55,500,000)	(36,000,000)	(55,500,000)	(36,000,000)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(71,055,730)</b>	<b>(50,667,976)</b>	<b>(71,055,730)</b>	<b>(50,667,976)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ</b>	<b>(28,129,263)</b>	<b>(105,506,272)</b>	<b>(28,129,263)</b>	<b>(105,506,272)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	187,964,771	293,466,693	187,964,771	293,466,693
บวก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง	7,453	4,350	7,453	4,350
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>159,842,961</b>	<b>187,964,771</b>	<b>159,842,961</b>	<b>187,964,771</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบการเงินเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย						องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก	ส่วนเกิน	กำไรสะสม			เงินตราต่างประเทศ	ส่วนเกิน (ค่ากว่า) ทุน	รวม		รวม	
			จัดสรรแล้ว	สำรองทั่วไป	ยังไม่จัดสรร			จากการแปลงค่า	จากการวัดมูลค่า		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น
และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	สำรองตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่จัดสรร	งบการเงินที่เป็น	หลักทรัพย์	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 - ตามที่รายงานไว้เดิม	360,000,000	647,285,572	36,000,000	20,000,000	1,075,801,410	(15,581,432)	61,525,387	45,943,955	2,185,030,937		
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	-	-	-	-	(67,920,962)	-	-	-	(67,920,962)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 - หลังการปรับปรุง	360,000,000	647,285,572	36,000,000	20,000,000	1,007,880,448	(15,581,432)	61,525,387	45,943,955	2,117,109,975		
กำไรสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	-	107,277,155	-	-	-	107,277,155		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(467,425)	(3,363,080)	(60,042,808)	(63,405,888)	(63,873,313)		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	106,809,730	(3,363,080)	(60,042,808)	(63,405,888)	43,403,842		
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	10,000,000	8,810	-	-	-	-	-	-	10,008,810		
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น											
สำรองตามกฎหมาย	-	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-	-	-		
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(46,000,000)	-	-	-	(46,000,000)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	370,000,000	647,294,382	37,000,000	20,000,000	1,067,690,178	(18,944,512)	1,482,579	(17,461,933)	2,124,522,627		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 - ตามที่รายงานไว้เดิม	370,000,000	647,294,382	37,000,000	20,000,000	1,148,359,358	(18,944,512)	1,482,579	(17,461,933)	2,205,191,807		
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	-	-	-	-	(80,669,180)	-	-	-	(80,669,180)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 - หลังการปรับปรุง	370,000,000	647,294,382	37,000,000	20,000,000	1,067,690,178	(18,944,512)	1,482,579	(17,461,933)	2,124,522,627		
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	(14,288,863)	-	-	-	(14,288,863)		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(2,064,378)	(1,772,051)	(74,999,249)	(76,771,300)	(78,835,678)		
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(16,353,241)	(1,772,051)	(74,999,249)	(76,771,300)	(93,124,541)		
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	10,000,000	5,981	-	-	-	-	-	-	10,005,981		
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น											
สำรองตามกฎหมาย	-	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-	-	-		
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(65,500,000)	-	-	-	(65,500,000)		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	380,000,000	647,300,363	38,000,000	20,000,000	984,836,937	(20,716,563)	(73,516,670)	(94,233,233)	1,975,904,067		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบการเงินเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					องค์ประกอบอื่นของ	
				กำไรสะสม			ส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนเกิน	
				จัดสรรแล้ว			(ต่ำกว่า) ทุนจากการวัด	
							มูลค่าเงินลงทุนใน	
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	สำรองตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่จัดสรร	หลักทรัพย์	รวม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 - ตามที่รายงานไว้เดิม	360,000,000	647,285,572	36,000,000	20,000,000	1,025,791,482	105,705,063	2,194,782,117	
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	-	-	-	-	(67,920,962)	-	(67,920,962)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 - หลังการปรับปรุง	360,000,000	647,285,572	36,000,000	20,000,000	957,870,520	105,705,063	2,126,861,155	
กำไรสำหรับปี (ปรับปรุงใหม่)	-	-	-	-	142,772,241	-	142,772,241	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(467,425)	(104,222,485)	(104,689,910)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	142,304,816	(104,222,485)	38,082,331	
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	10,000,000	8,810	-	-	-	-	10,008,810	
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรไปเป็น								
สำรองตามกฎหมาย	-	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(46,000,000)	-	(46,000,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	370,000,000	647,294,382	37,000,000	20,000,000	1,053,175,336	1,482,578	2,128,952,296	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 - ตามที่รายงานไว้เดิม	370,000,000	647,294,382	37,000,000	20,000,000	1,133,844,516	1,482,578	2,209,621,476	
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	-	-	-	-	(80,669,180)	-	(80,669,180)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 - หลังการปรับปรุง	370,000,000	647,294,382	37,000,000	20,000,000	1,053,175,336	1,482,578	2,128,952,296	
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	-	(18,269,626)	-	(18,269,626)	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(2,064,378)	(74,999,249)	(77,063,627)	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(20,334,004)	(74,999,249)	(95,333,253)	
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	10,000,000	5,981	-	-	-	-	10,005,981	
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรไปเป็น								
สำรองตามกฎหมาย	-	-	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-	
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	(65,500,000)	-	(65,500,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	380,000,000	647,300,363	38,000,000	20,000,000	966,341,332	(73,516,671)	1,978,125,024	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

## 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือ การรับประกันวินาศภัย และมี 24 สาขาในต่างจังหวัด ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 100/47-55 และเลขที่ 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

### 2.1 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

### 2.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน



### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

#### 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ ยกเว้นการถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งจะใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 2566) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งจะใช้แทนแนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย (แนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ) เป็นครั้งแรกในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดหลักการสำหรับการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาประกันภัย โดยกิจการต้องรับรู้รายการของกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่กิจการออกนับตั้งแต่วันเริ่มต้นของระยะเวลาคุ้มครองหรือวันที่รับจ่ายชำระเงินครั้งแรกจากผู้ถือกรมธรรม์แล้วแต่วันใดเกิดขึ้นก่อน และในกรณีของกลุ่มของสัญญาที่สร้างภาระให้รับรู้ผลขาดทุนในวันที่กลุ่มของสัญญาดังกล่าวได้กลายเป็นสัญญาที่สร้างภาระ

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก มาตรฐานฯ กำหนดให้ใช้วิธีการทั่วไป (General Measurement Model) วิธีค่าธรรมเนียมผันแปร (Variable Fee Approach) หรือวิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (Premium Allocation Approach) หากกลุ่มของสัญญาประกันภัยเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ โดยในการวัดมูลค่าโดยวิธีการทั่วไป กิจการต้องวัดมูลค่ากลุ่มของสัญญาประกันภัยด้วยผลรวมของกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบและกำไรจากการให้บริการตามสัญญา โดยกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบแสดงถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดขึ้นจากสิทธิและภาระผูกพันของผู้รับประกันภัยต่อผู้ถือกรมธรรม์ที่มีอยู่ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุงด้วยค่าความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ทางการเงิน กำไรจากการให้บริการตามสัญญาแสดงถึงกำไรรอการรับรู้ ซึ่งจะทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครอง นอกจากนี้ มาตรฐานฯ ฉบับนี้ได้กำหนดให้มีการแสดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมากขึ้น

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีผลต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 2566) เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) ตามพื้นฐานข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นครั้งแรก โดยจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กำหนดหลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัยที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ มีข้อกำหนดบางเรื่องที่แตกต่างกันจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 โดยมีเรื่องที่สำคัญดังนี้

- การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน ให้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค่า หลักทรัพย์เพื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด และลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม โดยไม่ต้องคำนึงถึงลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model)
- การรับรู้ผลขาดทุนจากค้อยค่า และผลกำไรขาดทุนจากการตัดรายการ สำหรับตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย ให้รับรู้เข้าส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ในการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินนี้มาถือปฏิบัติ บริษัทฯจะรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินนี้มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบจากการนำกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้แทนแนวปฏิบัติทางการบัญชีฯฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และได้แสดงรายการที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4

#### 4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 บริษัทฯจะนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 2566) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 แทนการใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ โดยบริษัทฯจะปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงกับกำไรสะสม หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ซึ่งผลกระทบจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติ มีดังนี้

- การจัดประเภทและวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน และหน่วยลงทุน  
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยลงทุนบางส่วน ซึ่งตามนโยบายการบัญชีเดิม ได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะจัดประเภทใหม่เป็น ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน และตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาจัดประเภทของตราสารทางการเงินดังกล่าวตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) ตามพื้นฐานข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นครั้งแรก ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทตราสารทางการเงินดังกล่าวข้างต้น ทำให้ต้องกลับรายการผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เคยบันทึกไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงไว้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ไปรับรู้ในกำไรสะสม

- ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารทุน ซึ่งตามนโยบายการบัญชีเดิมได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่ารับรู้เข้าส่วนกำไรหรือขาดทุน บริษัทฯ ได้จัดประเภทใหม่เป็นตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ภายหลังจากการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนนี้จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า ทำให้บริษัทกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้เข้ากำไรสะสมไปรับรู้เป็นขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกระทบต่อการจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 ตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น มีดังนี้

เครื่องมือทางการเงิน	การจัดประเภท		(หน่วย: บาท)	
	ตามที่เคยรายงานไว้	ปรับปรุงใหม่	31 ธันวาคม 2567	1 มกราคม 2568
			ตามที่เคยรายงานไว้	ปรับปรุงใหม่
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ราคาทุนตัดจำหน่าย	ราคาทุนตัดจำหน่าย	159,842,961	159,842,961
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	ราคาทุนตัดจำหน่าย	ราคาทุนตัดจำหน่าย	5,988,963	5,988,963
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	ราคาทุนตัดจำหน่าย	ราคาทุนตัดจำหน่าย	484,234	484,234
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้				
- หน่วยลงทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	35,500,000	35,500,000
- ตราสารหนี้ภาคเอกชนและหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1,829,766,449	1,829,766,449
- หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ	ราคาทุนตัดจำหน่าย	ราคาทุนตัดจำหน่าย	19,998,553	19,998,553
- เงินฝากและบัตรเครดิตสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	ราคาทุนตัดจำหน่าย	ราคาทุนตัดจำหน่าย	500,247,893	500,247,893

เครื่องมือทางการเงิน	การจัดประเภท		31 ธันวาคม	(หน่วย: บาท)
	ตามที่เคยรายงานไว้	ปรับปรุงใหม่	2567	1 มกราคม
			ตามที่เคย รายงานไว้	ปรับปรุงใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน				
- หุ้นทุนและหน่วยลงทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน	377,574,956	377,574,956
- หุ้นทุนและหน่วยลงทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน	478,655,297	478,655,297
- หุ้นทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	77,733,065	77,733,065
สินทรัพย์อนุพันธ์	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน	252,000	252,000

ผลกระทบต่อกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

งบฐานะการเงิน	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	ผลกระทบต่อ		
	31 ธันวาคม 2567	มาตรฐานฯ 9	1 มกราคม 2568
สินทรัพย์			
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	-	2,385,512,894	2,385,512,894
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	-	933,963,319	933,963,319
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	252,000	252,000
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	3,319,728,213	(3,319,728,213)	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	984,836,937	6,058,072	990,895,009
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(94,233,233)	(6,058,072)	(100,291,305)
			(หน่วย: บาท)
งบฐานะการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ผลกระทบต่อ		
	31 ธันวาคม 2567	มาตรฐานฯ 9	1 มกราคม 2568
สินทรัพย์			
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	-	2,385,512,894	2,385,512,894
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	-	933,963,319	933,963,319
สินทรัพย์อนุพันธ์	-	252,000	252,000
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	3,319,728,213	(3,319,728,213)	-
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	966,341,332	6,058,072	972,399,404
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(73,516,671)	(6,058,072)	(79,574,743)

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสียและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
<hr/>	
<u>กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร</u>	
การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นสินทรัพย์	
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	(7,346,311)
การกลับรายการค้อยค่าของหน่วยลงทุนที่เดิมจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่า	
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	14,918,901
ผลกระทบของภาษีเงินได้	(1,514,518)
รวม	<hr/> 6,058,072 <hr/>
<u>องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น</u>	
การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า	
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	7,346,311
การกลับรายการค้อยค่าของหน่วยลงทุนที่เดิมจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่า	
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(14,918,901)
ผลกระทบของภาษีเงินได้	1,514,518
รวม	<hr/> (6,058,072) <hr/>

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกค่าสินไหมรับคืนจากคู่กรณี จากเดิมบันทึกเมื่อบริษัทฯ มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมฯ เปลี่ยนเป็นการบันทึกเมื่อได้รับเงิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้งบการเงินของบริษัทฯ แสดงรายการที่สะท้อนเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจได้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยไม่ทำให้ความน่าเชื่อถือลดลง

บริษัทฯ ได้ปรับย้อนหลังฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 1 มกราคม 2566 งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงรายการบัญชีที่มีผลกระทบต่อข้อมูลยอดยกมาต้นปี 2567 ที่แสดงเป็นงบการเงินเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	31 ธันวาคม 2566		
	ตามที่รายงานไว้เดิม	รายการปรับปรุง	ปรับปรุงใหม่
งบฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	580,254,609	2,835,115	583,089,724
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	270,678,136	20,167,294	290,845,430
สินทรัพย์อื่น			
ค่าสินไหมชั่งรับจากคู่กรณี - สุทธิ	127,183,251	(127,183,251)	-
อื่น ๆ	77,972,520	391,230	78,363,750
หนี้สิน			
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	3,138,757,064	(23,120,432)	3,115,636,632
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	1,148,359,358	(80,669,180)	1,067,690,178

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2566		
	ตามที่รายงานไว้เดิม	รายการปรับปรุง	ปรับปรุงใหม่
งบฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	580,254,609	2,835,115	583,089,724
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	269,570,720	20,167,294	289,738,014
สินทรัพย์อื่น			
ค่าสินไหมชั่งรับจากคู่กรณี - สุทธิ	127,183,251	(127,183,251)	-
อื่น ๆ	77,972,520	391,230	78,363,750
หนี้สิน			
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	3,138,757,064	(23,120,432)	3,115,636,632
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	1,133,844,516	(80,669,180)	1,053,175,336

จำนวนเงินของรายการปรับปรุงรายการบัญชีที่มีผลกระทบต่อข้อมูลยอดยกมาต้นปี 2566 ที่แสดงเป็นงบการเงินเปรียบเทียบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	1 มกราคม 2566		
	ตามที่รายงานไว้เดิม	รายการปรับปรุง	ปรับปรุงใหม่
งบฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	663,462,167	2,485,562	665,947,729
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	242,352,174	16,980,241	259,332,415
สินทรัพย์อื่น			
ค่าสินไหมชั่งรับจากคู่กรณี - สุทธิ	107,569,537	(107,569,537)	-
อื่น ๆ	109,448,535	(2,533,138)	106,915,397
หนี้สิน			
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	3,058,558,266	(22,715,910)	3,035,842,356
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	1,075,801,410	(67,920,962)	1,007,880,448

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	1 มกราคม 2566		
	ตามที่รายงานไว้เดิม	รายการปรับปรุง	ปรับปรุงใหม่
งบฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์			
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	663,462,167	2,485,562	665,947,729
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	239,914,380	16,980,241	256,894,621
สินทรัพย์อื่น			
ค่าสินไหมชั่งรับจากคู่กรณี - สุทธิ	107,569,537	(107,569,537)	-
อื่น ๆ	109,448,535	(2,533,138)	106,915,397
หนี้สิน			
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	3,058,558,266	(22,715,910)	3,035,842,356
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร	1,025,791,482	(67,920,962)	957,870,520



จำนวนเงินของรายการปรับปรุงรายการบัญชีที่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนที่แสดงเป็นงบการเงิน  
เปรียบเทียบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2566		
	ตามที่รายงานไว้เดิม	รายการปรับปรุง	ปรับปรุงใหม่
กำไรหรือขาดทุน			
ค่าใช้จ่าย			
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ			
สินไหมทดแทน	2,141,032,749	35,159,912	2,176,192,661
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	(289,249,563)	(349,552)	(289,599,115)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	18,951,904	(18,875,088)	76,816
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	22,273,925	(3,187,054)	19,086,871

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2566		
	ตามที่รายงานไว้เดิม	รายการปรับปรุง	ปรับปรุงใหม่
กำไรหรือขาดทุน			
ค่าใช้จ่าย			
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ			
สินไหมทดแทน	2,141,032,749	35,159,912	2,176,192,661
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	(289,249,563)	(349,552)	(289,599,115)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	18,951,904	(18,875,088)	76,816
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	31,147,696	(3,187,054)	27,960,642

## 6. นโยบายการบัญชี

### 6.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

บริษัทฯ จัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ โดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจำนวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้าใจเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือ สัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและทำให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงิน แต่ไม่ได้ทำให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่สำคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคา

บริษัทฯ จัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสำคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา ณ วันเริ่มต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกทำให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ่มต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ จัดประเภทสัญญาประกันภัยทุกฉบับเป็นสัญญาประกันภัยระยะสั้น หมายถึง สัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาคุ้มครองภายใต้สัญญาไม่เกิน 1 ปี และไม่มีภาระรับรองการต่ออายุอัตโนมัติ และรวมถึงสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี ที่บริษัทฯสามารถบอกเลิกสัญญา สามารถปรับเปลี่ยนหรือลดเบี้ยประกันภัยหรือเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆ ในสัญญาประกันภัยตลอดอายุสัญญาได้

## 6.2 การรับรู้รายได้

### (ก) เบี้ยประกันภัยรับ

เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัย และเบี้ยประกัยภัยต่อรับหักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือเมื่อบริษัทฯ ได้รับใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ

### (ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ

### (ค) รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับจากการลงทุน

#### รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

#### เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

### (ง) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ประกอบด้วย กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการจำหน่ายเงินลงทุน และการด้อยค่าของเงินลงทุน ทั้งนี้ โดยให้แสดงสุทธิจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยตรงกับรายการนั้น ๆ กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

### (จ) กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม

กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม ประกอบด้วย กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน บริษัทฯ รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ณ วันที่วัดมูลค่ายุติธรรม

### 6.3 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

(ก) เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

(ข) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ และสำหรับทั้งความเสียหายที่ได้รับรายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการรับประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้บันทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทประกันต่อตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง

(ค) ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ

(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น คือ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการรับประกันภัย ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

(จ) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

(ฉ) ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

#### 6.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

#### 6.5 เบี้ยประกันภัยค้ำรับและค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญ

เบี้ยประกันภัยค้ำรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยบริษัทฯ บันทึกค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุเบี้ยประกันภัยค้ำรับ และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้ำรับ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

#### 6.6 สินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อประกอบด้วยสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการรับประกันภัยต่อซึ่งประมาณขึ้นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน ค้ำจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคำนวณสำรองประกันภัย และสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยต่อ

บริษัทฯ บันทึกค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญสำหรับสินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหนี้ค้ำรับและตามสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

#### 6.7 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนีบริษัทประกันภัยต่อ

(ก) ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้ำรับจากการรับประกันภัยต่อ และเงินวางไว้จากการรับประกันภัยต่อ

เงินค้ำรับจากการรับประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าเบี้ยประกันภัยต่อค้ำรับ ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้ำรับ ค่าสินไหมทดแทนค้ำรับ และรายการค้ำรับอื่น ๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ หักค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯ บันทึกค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

(ข) เจ้าหนีบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วยจำนวนเงินค้ำจ่ายจากการรับประกันภัยต่อและเงินที่บริษัทฯถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ

เงินค้ำจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้ำจ่ายอื่น ๆ ให้กับ บริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นสำรองค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ

บริษัทฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือ เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบฐานะการเงินมาหักกลบกัน และ
- (2) บริษัทฯ ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน

## 6.8 เครื่องมือทางการเงิน

### (ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนเพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกในงบกำไรขาดทุน เงินลงทุนจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้าเมื่อมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้

เงินลงทุนเพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถึงจนครบกำหนด แสดงมูลค่าตามราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับรายได้ดอกเบี้ย

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด (บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) แสดงตามมูลค่ายุติธรรม และจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดคำนวณตามหลักเกณฑ์การประมาณมูลค่ายุติธรรมที่ยอมรับทั่วไปหรือเทียบเคียงมูลค่าตามบัญชีหากไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน หรือแสดงเป็นส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนเพื่อขายและเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด แสดงสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าหรือค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

(ข) เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแสดงตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย และหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

(ค) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

(ง) การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

(จ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคา  
ทุนตัดจำหน่าย และสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย ตาม  
วิธีการทั่วไป (General Approach) โดยบริษัทฯ รับรู้ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วย  
จำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เมื่อมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  
ของความเสียหายด้านเครดิตนับตั้งแต่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแต่ไม่ด้อยค่าด้านเครดิตหรือเมื่อมีการด้อย  
ค่า อย่างไรก็ตาม หากความเสียหายด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  
นับตั้งแต่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทฯ จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้น  
ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินว่าความเสียหายด้านเครดิตของสินทรัพย์ทาง  
การเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับแต่วันที่ได้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ โดยพิจารณาจากอันดับ  
ความน่าเชื่อถือด้านเครดิตภายในและภายนอกของกลุ่มสัญญา และสถานะคงค้างของการชำระเป็น  
สำคัญ เช่น ค้างชำระเกินกว่า 30 วัน และหากค้างชำระเกินกว่า 90 วัน จะถือว่ามี การด้อยค่าด้านเครดิต  
การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการคำนวณความน่าจะเป็นของการ  
ปฏิบัติผิดสัญญา ร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาและยอดหนี้เมื่อ  
ลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา ในการประเมินค่าความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาและความเสียหายที่  
อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญา จะอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้  
ในปัจจุบันและบวกกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่สนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล  
สำหรับยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินจะใช้มูลค่าตามบัญชีขึ้นต้นของ  
สินทรัพย์ ณ วันที่รายงาน

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนและหน่วยลงทุนที่จัดประเภท  
เป็นเงินลงทุนเพื่อขายรับรู้เข้ากำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้นด้อยค่า  
โดยพิจารณาจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียก  
คืนกลับมาได้ และมีการลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรืออย่างต่อเนื่องของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน  
จนต่ำกว่าราคาทุน

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นหรือสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหา  
เงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผล  
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ใน  
อดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้าน  
เศรษฐกิจ



ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดั่งเพิ่ม (ลด) บันทึกรับบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ มีนโยบายตัดจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อเห็นว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

#### 6.9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

#### 6.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	20, 40	ปี
อาคารชุด	-	20, 40	ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	5, 10, 20	ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	-	5	ปี
ยานพาหนะ	-	5	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 6.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์ 2, 5 และ 10 ปี

ไม่มีการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างพัฒนา

#### 6.12 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

##### **สินทรัพย์สิทธิการใช้**

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารเช่า	-	3 - 6	ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	-	4	ปี
ยานพาหนะ	-	3 - 5	ปี
คอมพิวเตอร์	-	5	ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	10	ปี

#### หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่และจำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ

บริษัทฯ คิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

#### สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

### 6.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประเมินการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน

### 6.14 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วย สำรองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายและสำรองเบี้ยประกันภัย

#### (ก) สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำนวนที่จะจ่ายจริง สำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการสำรองสินไหมทดแทนคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และหักมูลค่าซากที่คาดว่าจะได้รับ และรวมถึงส่วนที่สามารถเรียกคืนได้จากคู่กรณี ผลต่างของประมาณการสำรองสินไหมทดแทนที่คำนวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่รับรู้ไปแล้วในบัญชี จะรับรู้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR)

(ข) สำรองเบี้ยประกันภัย

สำรองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ และสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุด

(1) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้

การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน	- ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย
การประกันภัยอื่น	- วิธีถัวเฉลี่ยรายวันตามอายุกรมธรรม์

สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้จากการเอาประกันภัยต่อคำนวณจากเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรง โดยจะรับรู้สำหรับกรมธรรม์ที่ได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว

สำรองเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มหรือลดจากปีก่อนจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

(2) สำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุด

สำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจำนวนเงินที่บริษัทฯ จัดสรรไว้เพื่อชดเชยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะเปรียบเทียบมูลค่าของสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดกับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ หากมูลค่าของสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน

## 6.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

### (ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

### (ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

#### โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

#### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

## 6.16 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

## 6.17 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิทธิประโยชน์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน

## 6.18 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้นและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

## 6.19 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

## 6.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
  - ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
  - ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
- ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### 7.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบี่ยประกันภัยค้ำรับและเงินค้ำรับจากการประกันภัยต่อ

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบี่ยประกันภัยค้ำรับและเงินค้ำรับจากการประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น



7.2 ค่าเพื่อการด้อยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัทฯ จะตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานาน หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

7.3 ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน

ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน การคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้และความน่าจะเป็นของการได้รับชำระหนี้ ซึ่งการประมาณการมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

7.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือหากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

7.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

## 7.6 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ ต้องประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย โดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯ ได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported claim - IBNR) ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการและมีข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยหลายปัจจัยประกอบ ในการคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนี้ จะทำการวิเคราะห์ตามประเภทของการรับประกันภัย และต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจประกันภัย และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นผู้วิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม การประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างจากที่ได้ประมาณการไว้

## 7.7 สำรองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด

สำรองประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินสำรองดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น

## 7.8 ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตาม โครงการผลประโยชน์

หนี้สินตาม โครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภรณ์ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 7.9 การกำหนดอายุสัญญาเช่าและการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มสำหรับสัญญาเช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทฯ ในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

บริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ ในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

#### 7.10 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว ทั้งในส่วนของ การประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย และการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ซึ่งมีการใช้แบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสดประกอบการพิจารณา ซึ่งต้องอาศัยสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ อาทิเช่น อัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจำลอง กระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโตที่ใช้เพื่อการคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติอาจมีผลกระทบต่อ การประเมินมูลค่าจากการใช้

#### 7.11 คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้ประมาณการไว้แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

#### 7.12 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

#### 7.13 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)	
	2567	2566
เงินสด	265,000	255,000
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน	159,596,000	187,735,263
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	159,861,000	187,990,263
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(18,039)	(25,492)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ	159,842,961	187,964,771

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.55 ต่อปี (2566: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.55 ต่อปี)

9. เบี้ยประกันภัยค้ำรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้ำรับจากการรับประกันภัยโดยตรงจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้ำชำระ นับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2567	2566
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	437,232,986	480,713,294
ค้ำรับไม่เกิน 30 วัน	58,949,937	68,106,938
ค้ำรับ 31 - 60 วัน	19,559,696	33,183,987
ค้ำรับ 61 - 90 วัน	25,105,220	10,738,638
ค้ำรับ 91 วัน - 1 ปี	10,396,953	16,131,614
ค้ำรับเกินกว่า 1 ปี	154,502	914,835
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	551,399,294	609,789,306
หัก: ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ	-	(923,954)
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ - สุทธิ	551,399,294	608,865,352

สำหรับเบี้ยประกันภัยค้ำรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากำหนดรับชำระ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป

10. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

	(หน่วย: บาท)	
	2567	2566
		(ปรับปรุงใหม่)
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ		
สำรองค่าสินไหมทดแทน	192,025,052	169,666,877
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	452,498,006	413,422,847
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	<u>644,523,058</u>	<u>583,089,724</u>

11. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

	(หน่วย: บาท)	
	2567	2566
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ	186,869	78,124
เงินค้ำรับจากการประกันภัยต่อ	198,005,746	234,908,672
รวม	<u>198,192,615</u>	<u>234,986,796</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ยอดคงเหลือของเงินค้ำรับจากการประกันภัยต่อจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำระแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2567	2566
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	179,260,159	163,466,161
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 1 ปี	17,778,867	70,800,081
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี	464,116	453,615
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี	502,604	188,815
รวมเงินค้ำรับจากการประกันภัยต่อ	<u>198,005,746</u>	<u>234,908,672</u>

## 12. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

### 12.1 จำแนกตามประเภทของเงินลงทุน

(หน่วย: บาท)

	2567		2566	
	ราคาทุน/ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือ ขาดทุน				
ตราสารทุน	319,172,808	319,586,636	323,222,808	337,440,697
หน่วยลงทุน	134,380,461	57,988,320	154,305,355	72,799,280
รวม	453,553,269	377,574,956	477,528,163	410,239,977
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(75,978,313)		(67,288,186)	
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า	377,574,956		410,239,977	
เงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่าผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1,089,518,865	1,090,453,004	1,149,670,627	1,148,622,357
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	735,340,754	739,313,445	867,453,400	864,454,975
ตราสารทุน	414,072,536	283,505,328	416,750,485	334,914,986
ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดฯ	30,834,240	110,252,239	30,834,240	184,077,846
ตราสารทุนต่างประเทศ	37,200,000	45,553,564	37,200,000	41,500,328
หน่วยลงทุน	222,669,322	152,829,231	189,840,900	115,458,103
รวม	2,529,635,717	2,421,906,811	2,691,749,652	2,689,028,595
บวก (หัก): กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(91,895,838)		1,853,223	
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	(914,167)		(669,780)	
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(14,918,901)		(3,904,500)	
รวมเงินลงทุนเพื่อขาย	2,421,906,811		2,689,028,595	
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่วัด มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	20,000,000		20,000,000	
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน ที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	500,337,208		530,936,557	
รวม	520,337,208		550,936,557	
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	(90,762)		(78,926)	
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	520,246,446		550,857,631	
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	3,319,728,213		3,650,126,203	

12.2 จำแนกตามการวิเคราะห์ลำดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิต

(หน่วย: บาท)

	2567		2566	
	ค่าเพื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น		ค่าเพื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	
	มูลค่ายุติธรรม		มูลค่ายุติธรรม	
เงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่า ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น				
ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต				
หลักทรัพย์รัฐบาลและ รัฐวิสาหกิจ	1,090,453,004	(2,889)	1,148,622,357	(2,930)
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	719,837,275	(455,244)	864,454,975	(666,850)
ชั้นที่ 2 - ตราสารหนี้ที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้านเครดิต				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	19,476,170	(456,034)	-	-
	<u>1,829,766,449</u>	<u>(914,167)</u>	<u>2,013,077,332</u>	<u>(669,780)</u>

(หน่วย: บาท)

	2567			2566		
	ค่าเพื่อผล ขาดทุนด้าน			ค่าเพื่อผล ขาดทุนด้าน		
	มูลค่าตาม บัญชีขั้นต้น	เครดิตที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น	มูลค่าตาม บัญชีสุทธิ	มูลค่าตาม บัญชีขั้นต้น	เครดิตที่คาด ว่าจะเกิดขึ้น	มูลค่าตาม บัญชีสุทธิ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบ กำหนดที่วัดมูลค่าด้วย ราคาทุนตัดจำหน่าย						
ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มี การเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของความเสี่ยง ด้านเครดิต						
หลักทรัพย์รัฐบาลและ รัฐวิสาหกิจ	20,000,000	(1,447)	19,998,553	20,000,000	(1,485)	19,998,515
เงินฝากและบัตรเงินฝาก สถาบันการเงินที่ครบ กำหนดเกินกว่า 3 เดือน	500,337,208	(89,315)	500,247,893	530,936,557	(77,441)	530,859,116
	<u>520,337,208</u>	<u>(90,762)</u>	<u>520,246,446</u>	<u>550,936,557</u>	<u>(78,926)</u>	<u>550,857,631</u>

### 12.3 จำแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มีระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ นับจากวันสิ้นปี ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2567					2566				
	ครบกำหนด		5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม	ครบกำหนด		5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
	1 ปี	1 - 5 ปี				1 ปี	1 - 5 ปี			
เงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1,073,114,619	16,404,246	-	-	1,089,518,865	1,093,169,628	56,500,999	-	-	1,149,670,627
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	224,992,405	510,348,349	-	-	735,340,754	377,056,147	460,397,253	30,000,000	-	867,453,400
หน่วยลงทุน	-	-	-	35,500,000	35,500,000	-	-	-	-	-
รวม	1,298,107,024	526,752,595	-	35,500,000	1,860,359,619	1,470,225,775	516,898,252	30,000,000	-	2,017,124,027
บวก (หัก): กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,465,912	4,355,085	-	-	5,820,997	(1,667,446)	(1,646,716)	(62,753)	-	(3,376,915)
หัก: ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(599,629)	(314,538)	-	-	(914,167)	(334,585)	(245,935)	(89,260)	-	(669,780)
รวม	1,298,973,307	530,793,142	-	35,500,000	1,865,266,449	1,468,223,744	515,005,601	29,847,987	-	2,013,077,332
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	10,000,000	10,000,000	-	-	20,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	20,000,000
เงินฝากและบัตรเงินฝาก สถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	500,337,208	-	-	-	500,337,208	530,936,557	-	-	-	530,936,557
รวม	510,337,208	10,000,000	-	-	520,337,208	540,936,557	10,000,000	-	-	550,936,557
หัก: ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(90,041)	(721)	-	-	(90,762)	(78,181)	(745)	-	-	(78,926)
รวม	510,247,167	9,999,279	-	-	520,246,446	540,858,376	9,999,255	-	-	550,857,631



## 12.4 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้

จากการที่บริษัทฯ เลือกลงจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัยในการจัดทำงบการเงิน ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องคำนึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา อย่างไรก็ตาม หากได้มีการจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 จะมีผลกระทบ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2567			
	กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญา จากสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่ กำหนดไว้เป็นการรับชำระเริ่มต้นและ ดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้น คงค้างเท่านั้น		กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญา จากสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่ กำหนดไว้ไม่เป็นการรับชำระเริ่มต้น และดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้น คงค้างเท่านั้น	
	จำนวนการ เปลี่ยนแปลงใน ในมูลค่ายุติธรรม	จำนวนการ เปลี่ยนแปลงใน ในมูลค่ายุติธรรม		
	มูลค่ายุติธรรม	ระหว่างปี	มูลค่ายุติธรรม	ระหว่างปี
เงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่าผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1,090,453,004	1,982,409	-	-
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	739,313,445	6,971,116	-	-
หน่วยลงทุน	-	-	35,500,000	-
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่วัด มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	20,104,271	125,186	-	-
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน ที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	500,247,893	-	-	-
รวม	2,350,118,613	9,078,711	35,500,000	-

(หน่วย: บาท)

2566

	กระแสด้านเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญา จากสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่ กำหนดไว้เป็นการรับชำระหนี้และ ดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้น คงค้างเท่านั้น		กระแสด้านเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญา จากสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่ กำหนดไว้ไม่เป็นการรับชำระหนี้ และดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้น คงค้างเท่านั้น	
	จำนวนการ เปลี่ยนแปลงใน ในมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม	จำนวนการ เปลี่ยนแปลงใน ในมูลค่ายุติธรรม ระหว่างปี	จำนวนการ เปลี่ยนแปลงใน ในมูลค่ายุติธรรม	จำนวนการ เปลี่ยนแปลงใน ในมูลค่ายุติธรรม ระหว่างปี
เงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่าผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1,148,622,357	(801,560)	-	-
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	864,454,975	1,124,805	-	-
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่วัด มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	19,979,085	(337,308)	-	-
เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน ที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	530,859,116	-	-	-
รวม	2,563,915,533	(14,063)	-	-

## 12.5 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ ได้วางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันและจัดสรรไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และวางค้ำโครงการประกันวินาศภัย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2567		2566	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ประกัน				
พันธบัตรรัฐบาล	15,000,000	15,453,062	15,000,000	15,302,416
ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรอง				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	366,000,000	364,877,566	365,000,000	361,984,278
โครงการประกันวินาศภัย				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

13. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจำแนกตามการวิเคราะห์ลำดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิต แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

การจัดชั้น	2567		
	ทรัพย์สินจำนอง เป็นประกัน	อื่นๆ	รวม
ชั้นที่ 1 - เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ของความเสี่ยงด้านเครดิต	-	484,234	484,234
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	-	484,234	484,234

(หน่วย: บาท)

การจัดชั้น	2566		
	ทรัพย์สินจำนอง เป็นประกัน	อื่นๆ	รวม
ชั้นที่ 1 - เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ของความเสี่ยงด้านเครดิต	33,927	457,565	491,492
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	33,927	457,565	491,492

จำนวนดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ โดยมีการกำหนดวงเงินกู้ยืม ดังนี้ กรณีมีบุคคลค้ำประกันจะกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักประกัน และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.0 และร้อยละ 6.5 ต่อปี ตามลำดับ

## 14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### 14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2567	2566	มูลค่าตามบัญชี		ราคาทุน/ราคาตามบัญชี	
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	2567	2566	2567	2566
TKI General Insurance Company Limited	รับประกัน วินาศภัย	ลาว	32.50	32.50	7,080,034	8,814,719	21,628,040	21,628,040
TKI Investment Company Limited <sup>(1)</sup>	ลงทุน	ลาว	32.50	32.50	5,318,090	8,223,078	21,628,039	21,628,039
รวม					12,398,124	17,037,797	43,256,079	43,256,079
หัก ค่าเผื่อการค้ำชดเชย					-	-	(28,081,759)	(20,681,197)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ					12,398,124	17,037,797	15,174,320	22,574,882

### 14.2 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

#### สรุปรายการฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

	2567		2566	
	TKI General Insurance Company Limited	TKI Investment Company Limited <sup>(1)</sup>	TKI General Insurance Company Limited	TKI Investment Company Limited <sup>(1)</sup>
สินทรัพย์รวม	34,858,424	16,698,971	39,096,916	32,039,257
หนี้สินรวม	(13,073,702)	(335,615)	(11,974,701)	(6,737,476)
สินทรัพย์สุทธิ	21,784,722	16,363,356	27,122,215	25,301,781
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	32.50	32.50	32.50	32.50
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย ของกิจการในบริษัทร่วม	7,080,034	5,318,090	8,814,719	8,223,078

<sup>(1)</sup> TKI Life Insurance Company Limited ได้ยื่นขอกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น TKI Investment Company Limited เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2567		2566	
	TKI General Insurance Company Limited	TKI Investment Company Limited <sup>(1)</sup>	TKI General Insurance Company Limited	TKI Investment Company Limited <sup>(1)</sup>
รายได้	10,312,336	3,668,756	13,529,976	9,661,605
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(2,792,075)	(4,668,258)	(436,938)	722,003
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(2,545,419)	(4,270,166)	(6,377,804)	(6,557,118)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(5,337,494)	(8,938,424)	(6,814,742)	(5,835,115)

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมตามตารางข้างต้นจัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทดังกล่าว

14.3 ส่วนแบ่งกำไร และขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไร และขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัทร่วม	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในงบกำไรขาดทุน		ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงิน		เงินปันผลรับ	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
TKI General Insurance Company Limited	(907,424)	(142,005)	(827,261)	(2,072,786)	-	-
TKI Investment Company Limited <sup>(1)</sup>	(1,517,183)	234,651	(1,387,803)	(2,131,064)	-	-
	(2,424,607)	92,646	(2,215,064)	(4,203,850)	-	-

<sup>(1)</sup> TKI Life Insurance Company Limited ได้ยื่นขอกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 และจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น TKI Investment Company Limited เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)

	ที่ดิน	อาคาร	อาคารชุด	ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องคกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์		สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
					สำนักงาน	ยานพาหนะ		
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	5,385,371	24,521,452	413,110,781	116,280,069	105,858,963	34,606,518	3,877,874	703,641,028
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	-	13,868,092	190,920	18,862,826	32,921,838
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(2,000,350)	-	(13,036,802)	(32,696,696)	(732,636)	-	(48,466,484)
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	10,822,632	5,379,048	-	(16,201,680)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	5,385,371	22,521,102	413,110,781	114,065,899	92,409,407	34,064,802	6,539,020	688,096,382
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	-	3,117,429	6,485,523	6,894,892	16,497,844
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(11,013,571)	(1,281,562)	(9,663,452)	-	(21,958,585)
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	8,324,388	2,587,429	-	(10,911,817)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	5,385,371	22,521,102	413,110,781	111,376,716	96,832,703	30,886,873	2,522,095	682,635,641
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	13,032,696	164,700,962	57,452,240	97,966,007	32,929,754	-	366,081,659
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	698,098	6,347,784	4,675,202	3,748,840	473,525	-	15,943,449
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	(2,000,344)	-	(12,642,065)	(32,499,682)	(727,230)	-	(47,869,321)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	11,730,450	171,048,746	49,485,377	69,215,165	32,676,049	-	334,155,787
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	698,098	6,010,392	5,136,165	6,512,647	1,450,355	-	19,807,657
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	-	-	(8,734,106)	(1,271,023)	(9,514,366)	-	(19,519,495)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	12,428,548	177,059,138	45,887,436	74,456,789	24,612,038	-	334,443,949
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	5,385,371	10,790,652	242,062,035	64,580,522	23,194,242	1,388,753	6,539,020	353,940,595
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	5,385,371	10,092,554	236,051,643	65,489,280	22,375,914	6,274,835	2,522,095	348,191,692
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2566								15,943,449
2567								19,807,657

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 300.9 ล้านบาท (2566: 314.4 ล้านบาท)

## 16. สัญญาเช่า

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 10 ปี

### 16.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

						(หน่วย: บาท)	
	อาคารเช่า	อุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	คอมพิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	รวม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	17,290,202	407,959	6,546,364	3,135,953	834,523	28,215,001	
เพิ่มระหว่างปี	8,542,940	-	4,813,360	-	-	13,356,300	
ยกเลิกระหว่างปี	-	-	-	(1,786)	-	(1,786)	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(10,374,609)	(407,959)	(3,396,123)	(649,708)	(168,300)	(14,996,699)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	15,458,533	-	7,963,601	2,484,459	666,223	26,572,816	
เพิ่มระหว่างปี	5,795,112	-	5,345,981	-	-	11,141,093	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(9,599,180)	-	(4,200,085)	(751,643)	(168,300)	(14,719,208)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	11,654,465	-	9,109,497	1,732,816	497,923	22,994,701	

### 16.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: บาท)	
	2567	2566
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	35,399,224	38,876,434
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(1,294,360)	(1,790,414)
รวม	34,104,864	37,086,020
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(13,652,175)	(13,416,705)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20,452,689	23,669,315

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

	อุปกรณ์				รวม
	อาคารเช่า	สำนักงาน	ยานพาหนะ	คอมพิวเตอร์	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	26,086,280	21,999	8,522,215	2,455,526	37,086,020
บวก: สัญญาเช่าใหม่เพิ่มขึ้น					
ระหว่างปี	5,795,112	-	5,345,982	-	11,141,094
บวก: ต้นทุนทางการเงิน					
สำหรับปี	920,582	-	431,640	87,239	1,439,461
หัก: ชำระหนี้สินตามสัญญา					
เช่าระหว่างปี	(9,596,086)	(21,999)	(5,115,506)	(828,120)	(15,561,711)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	23,205,888	-	9,184,331	1,714,645	34,104,864

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 35.4 ภายใต้วหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

### 16.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	14,719,208	14,996,699
ต้นทุนทางการเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,439,461	1,602,331
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาระยะสั้น	411,324	404,171
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	4,019,284	3,701,887
รวมค่าใช้จ่าย	20,589,277	20,705,088

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 20.0 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ (2566: 18.7 ล้านบาท)



17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	โปรแกรมคอมพิวเตอร์		รวม
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ระหว่างพัฒนา	
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	99,362,612	1,937,875	101,300,487
ซื้อเพิ่ม	548,500	915,317	1,463,817
ตัดจำหน่าย	(772,000)	-	(772,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	99,139,112	2,853,192	101,992,304
ซื้อเพิ่ม	-	9,581,968	9,581,968
โอนเข้า (ออก)	3,682,050	(3,682,050)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	102,821,162	8,753,110	111,574,272
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	84,756,574	-	84,756,574
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,163,810	-	4,163,810
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(764,280)	-	(764,280)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	88,156,104	-	88,156,104
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	3,980,692	-	3,980,692
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	92,136,796	-	92,136,796
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	10,983,008	2,853,192	13,836,200
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	10,684,366	8,753,110	19,437,476
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี			
2566			4,163,810
2567			3,980,692

ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 76.4 ล้านบาท (2566: 59.3 ล้านบาท)

18. สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภายใต้

18.1 สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			
	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือ หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566	2567	2566
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
สำรองเบี่ยงกันภัย	88,226,061	96,289,417	(8,063,356)	(483,771)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	2,983,780	780,900	2,202,880	(3,070,645)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	205,685	156,292	49,393	15,363
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	11,675	(11,675)	(156,480)
สำรองค่าสินไหมทดแทน	150,218,080	154,123,712	(3,905,632)	9,791,752
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รายงาน ให้บริษัทฯ ทราบ	5,801,006	3,313,129	2,487,877	(1,325,476)
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายพนักงาน	22,877,933	18,591,021	4,286,912	(70,794)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	6,171,592	5,243,655	927,937	822,240
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ				
เงินลงทุนเพื่อขาย	18,379,167	-	18,379,167	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ				
เงินลงทุนเพื่อค้า	15,195,663	13,457,637	1,738,026	1,782,599
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	8,692,439	-	8,692,439	-
อื่น ๆ	15,516,968	12,682,540	2,834,428	1,043,676
<b>รวม</b>	<b>334,268,374</b>	<b>304,649,978</b>		
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ				
เงินลงทุนเพื่อขาย	-	370,645	370,645	15,010,702
ผลต่างของราคาทุนของหลักทรัพย์ที่โอนเปลี่ยนประเภท	12,821,129	11,733,903	(1,087,226)	(2,931,069)
อื่น ๆ	6,259,690	1,700,000	(4,559,690)	11,084,919
<b>รวม</b>	<b>19,080,819</b>	<b>13,804,548</b>		
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>315,187,555</b>	<b>290,845,430</b>		
<b>รวมส่วนเปลี่ยนแปลง</b>			<b>24,342,125</b>	<b>31,513,016</b>
<b>ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ใน:</b>				
- งบกำไรขาดทุน			4,633,205	15,544,688
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			19,708,920	15,968,328
			<b>24,342,125</b>	<b>31,513,016</b>

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
สำรองเบี่ยประกันภัย	88,226,061	96,289,417	(8,063,356)	(483,771)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์	2,983,780	780,900	2,202,880	(3,070,645)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	5,616,353	4,136,239	1,480,114	2,152,618
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	205,685	156,292	49,393	15,363
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	11,675	(11,675)	(156,480)
สำรองค่าสินไหมทดแทน	150,218,080	154,123,712	(3,905,632)	9,791,752
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบ	5,801,006	3,313,129	2,487,877	(1,325,476)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายพนักงานขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	22,877,933	18,591,021	4,286,912	(70,794)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย	18,379,167	-	18,379,167	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า	15,195,663	13,457,637	1,738,026	1,782,599
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	8,692,439	-	8,692,439	-
อื่น ๆ	15,516,968	12,682,540	2,834,428	1,043,676
<b>รวม</b>	<b>333,713,135</b>	<b>303,542,562</b>		
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อขาย	-	370,645	370,645	26,055,621
ผลต่างของราคาทุนของหลักทรัพย์ที่โอนเปลี่ยนประเภท	12,821,129	11,733,903	(1,087,226)	(2,931,069)
อื่น ๆ	6,259,690	1,700,000	(4,559,690)	40,000
<b>รวม</b>	<b>19,080,819</b>	<b>13,804,548</b>		
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ</b>	<b>314,632,316</b>	<b>289,738,014</b>		
<b>รวมส่วนเปลี่ยนแปลง</b>			<b>24,894,302</b>	<b>32,843,394</b>
<b>ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ใน:</b>				
- งบกำไรขาดทุน			5,628,396	6,670,917
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			19,265,906	26,172,477
			<b>24,894,302</b>	<b>32,843,394</b>

## 18.2 ภาษีเงินได้

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	(36,824,733)	-	(36,824,733)
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
ของปีก่อน	208,629	2,193,174	208,629	2,193,174
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่าง				
ชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่าง				
ชั่วคราว	4,633,205	15,544,688	5,628,396	6,670,917
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน				
งบกำไรขาดทุน	4,841,834	(19,086,871)	5,837,025	(27,960,642)

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)	2567	2566 (ปรับปรุงใหม่)
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้	(19,130,697)	126,364,026	(24,106,651)	170,732,883
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	3,826,139	(25,272,806)	4,821,330	(34,146,577)
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
ของปีก่อน	208,629	2,193,174	208,629	2,193,174
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือ				
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือ				
ค่าใช้จ่ายทางภาษี	807,066	3,992,761	807,066	3,992,761
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน				
งบกำไรขาดทุน	4,841,834	(19,086,871)	5,837,025	(27,960,642)

19. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

(หน่วย: บาท)

	2567		
	หนี้สินตามสัญญาประกันภัย	สินทรัพย์จาก การประกันภัยต่อ	สุทธิ
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน			
ค้างจ่าย			
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว	915,575,353	(151,366,476)	764,208,877
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	69,663,607	(40,658,576)	29,005,031
สำรองเบี้ยประกันภัย			
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	2,017,963,581	(452,498,006)	1,565,465,575
รวม	3,003,202,541	(644,523,058)	2,358,679,483

(หน่วย: บาท)

	2566		
	หนี้สินตามสัญญาประกันภัย (ปรับปรุงใหม่)	สินทรัพย์จาก การประกันภัยต่อ (ปรับปรุงใหม่)	สุทธิ (ปรับปรุงใหม่)
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน			
ค้างจ่าย			
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว	965,280,157	(151,570,104)	813,710,053
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	34,662,417	(18,096,773)	16,565,644
สำรองเบี้ยประกันภัย			
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	2,115,694,058	(413,422,847)	1,702,271,211
รวม	3,115,636,632	(583,089,724)	2,532,546,908

ในระหว่างปี 2567 และ 2566 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาประกันภัยต่อเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารจะบริหารความเสี่ยงโดยการพิจารณาภาระความเสี่ยงหายสุทธิจากการรับประกัน ฝ่ายบริหารยังจำเป็นต้องเปิดเผยภาระหนี้สินตามสัญญาประกันภัยทั้งในส่วนของความเสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ

19.1 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
		(ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือต้นงวด	999,942,574	1,006,176,013
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	2,640,952,629	2,407,989,723
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น ในปีก่อน	(135,470,310)	(122,747,680)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคำนวณสำรอง ค่าสินไหมทดแทน	35,001,190	(38,178,219)
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี	(2,555,187,123)	(2,253,297,263)
ยอดคงเหลือปลายปี	985,238,960	999,942,574

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อจำนวน 7.2 ล้านบาท (2566: 14.4 ล้านบาท)

## 19.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

### (ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

(หน่วย: ล้านบาท)

ปีรายงาน/ปีอุบัติเหตุ	ก่อนปี											รวม
	2558	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:												
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ		1,912	2,129	1,705	1,687	2,132	1,850	2,244	2,339	2,293	2,569	
- หนึ่งปีถัดไป		1,979	2,228	1,762	1,696	2,058	1,805	2,109	2,322	2,301		
- สองปีถัดไป		1,954	2,192	1,736	1,696	2,029	1,754	2,072	2,260			
- สามปีถัดไป		1,951	2,184	1,736	1,693	2,024	1,741	2,071				
- สี่ปีถัดไป		1,949	2,184	1,735	1,692	2,019	1,738					
- ห้าปีถัดไป		1,949	2,185	1,735	1,692	2,017						
- หกปีถัดไป		1,949	2,185	1,735	1,692							
- เจ็ดปีถัดไป		1,950	2,186	1,732								
- แปดปีถัดไป		1,950	2,185									
- เก้าปีถัดไป		1,950										
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์		1,950	2,185	1,732	1,692	2,017	1,738	2,071	2,260	2,301	2,569	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม		(1,948)	(2,185)	(1,732)	(1,690)	(2,014)	(1,733)	(2,055)	(2,239)	(2,203)	(1,751)	
รวม	2	2	-	-	2	3	5	16	21	98	818	967
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา												8
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้												10
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายก่อนการประกันภัยต่อ												985

(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

ปีรายงาน/ปีอุบัติเหตุ	ก่อนปี											รวม
	2558	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:												
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ		1,638	1,866	1,469	1,318	1,523	1,582	1,696	1,846	1,977	2,163	
- หนึ่งปีถัดไป		1,697	1,881	1,483	1,324	1,484	1,532	1,681	1,852	1,983		
- สองปีถัดไป		1,673	1,848	1,458	1,292	1,459	1,489	1,641	1,800			
- สามปีถัดไป		1,672	1,848	1,458	1,290	1,455	1,479	1,634				
- สี่ปีถัดไป		1,670	1,848	1,458	1,289	1,453	1,477					
- ห้าปีถัดไป		1,669	1,849	1,458	1,289	1,451						
- หกปีถัดไป		1,672	1,846	1,458	1,289							
- เจ็ดปีถัดไป		1,671	1,846	1,457								
- แปดปีถัดไป		1,671	1,846									
- เก้าปีถัดไป		1,671										
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์		1,671	1,846	1,457	1,289	1,451	1,477	1,634	1,800	1,983	2,163	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม		(1,670)	(1,846)	(1,457)	(1,287)	(1,449)	(1,472)	(1,629)	(1,787)	(1,898)	(1,503)	
รวม	2	1	-	-	2	2	5	5	13	85	660	775
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา												8
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้												10
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายก่อนการประกันภัยต่อ												793



### 19.3 วิธีการและข้อสมมติ

วิธีการและข้อสมมติที่ใช้สำหรับการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งก่อนและหลังการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

#### (ก) ประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน

1. การรับประกันภัยโดยตรง การรับประกันภัยต่อเฉพาะรายและการเอาประกันภัยต่อ บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 วิธีดังนี้

- 1.1. วิธีบันไดลูกโซ่ (Chain Ladder) สำหรับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนจ่ายและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
- 1.2. วิธีเบอร์นฮุตเตอร์เฟอร์กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method หรือ “BF”) สำหรับข้อมูลค่าสินไหมทดแทนจ่ายและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
- 1.3. วิธีค่าคาดหวังอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Expected Loss Ratio หรือ “ELR”)

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ จะใช้วิธี Chain Ladder ในการประเมินค่าสินไหมทดแทนโดยใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงในการประมาณการหนี้สินค่าสินไหมทดแทนที่ดีที่สุด สำหรับวิธี BF และ ELR จะนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสม โดยการคัดเลือกปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทน (Loss Development Factors หรือ “LDF”) จะคำนึงถึงรูปแบบของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในอดีต โดยทั่วไปปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทนที่เลือกใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทนโดยเฉลี่ยต่างๆ สำหรับการพัฒนาค่าสินไหมทดแทนในแต่ละปี โดยวิธีการนี้บริษัทฯ จะไม่ทำการพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยต่างๆที่ไม่เหมาะสม เช่น ค่าเฉลี่ยนั้นไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของบริษัทฯ ค่าเฉลี่ยนั้นไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการบิดเบือนโดยค่าสินไหมทดแทนที่มีขนาดใหญ่ และค่าเฉลี่ยนั้นแตกต่างจากแนวโน้มของอัตราส่วนในอดีต เป็นต้น

ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาถึงปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในการคัดเลือกปัจจัยการพัฒนาค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้การดำรงเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนสะท้อนหนี้สินที่เหมาะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ทำการประเมิน

2. การรับประกันภัยต่อตามสัญญา

บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการพื้นฐานในการประเมินสำรองค่าสินไหมทดแทนสำหรับธุรกิจการรับประกันภัยต่อตามสัญญา โดยมีข้อสมมติว่าสัดส่วนของสำรองค่าสินไหมทดแทนสำหรับงานรับประกันภัยต่อตามสัญญามีลักษณะคล้ายกับงานรับประกันภัยโดยตรงและงานรับประกันภัยต่อเฉพาะราย ดังนั้น บริษัทฯ จึงเลือกร้อยละของค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายมาใช้ในการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนของงานรับประกันภัยต่อตามสัญญา

- (ข) การประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (Unallocated Loss Adjustment Expenses - ULAE)

การกำหนดค่าประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ บริษัทฯ อาศัยค่าใช้จ่ายมาทำการวิเคราะห์เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายของฝ่ายสินไหม ซึ่งการประมาณการค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรได้นี้จะพิจารณาจากอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรได้ต่อค่าเฉลี่ยของค่าความเสียหายที่จ่ายและค่าความเสียหายที่ได้รับรายงานแล้วซึ่งอยู่บนข้อสมมติที่ว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรได้จะเกิดขึ้นจำนวนครั้งหนึ่งเมื่อมีการรายงานค่าความเสียหาย และเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการจ่ายค่าความเสียหายนั้น

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ ได้ถูกแยกพิจารณาระหว่างงานรับประกันภัยรถยนต์ (Motor) และงานรับประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non-Motor) และจะถูกนำไปประยุกต์ใช้กับค่าประมาณการที่ดีที่สุดของหนี้สินค่าสินไหมทดแทนรวม เพื่อประมาณการสำรองค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรได้ สำหรับหนี้สินค่าสินไหมทดแทน

การประมาณการค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรได้จะคำนวณจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรได้คูณกับครึ่งหนึ่งของสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย รวมกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรได้คูณกับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน

- (ค) ข้อสมมติด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ไม่นำรายได้จากการลงทุนในอนาคตมาพิจารณาหรือแม้แต่อัตราเงินเฟ้อที่ปรับสำหรับค่าสินไหมทดแทนจ่ายในอนาคต อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อได้ปรับแล้วโดยปริยายจากพัฒนาการค่าสินไหมทดแทนในอดีต

- (ง) ข้อสมมติอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ตั้งข้อสมมติว่ารูปแบบในการพัฒนาการเรียกค่าสินไหมทดแทนนั้นมีความสม่ำเสมอและคงที่เป็นเวลาหลายปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตั้งข้อสมมติว่ารูปแบบของเงินเฟ้อในอดีตจะยังคงดำเนินต่อไปในปีข้างหน้า

19.4 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	2,115,694,058	2,029,666,344
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี	3,734,024,648	3,823,848,543
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี	(3,831,755,125)	(3,737,820,829)
ยอดคงเหลือปลายปี	2,017,963,581	2,115,694,058

20. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

	(หน่วย: บาท)	
	2567	2566
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ	215,755,726	154,114,955
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	267,307,283	334,838,763
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	483,063,009	488,953,718

21. ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงของภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เป็นดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี	74,159,806	67,423,858
ส่วนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	10,402,400	9,684,778
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,885,945	1,852,023
รวมส่วนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน	12,288,345	11,536,801
ส่วนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:		
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์		
ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	1,273,423	383,664
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	3,017,327	1,275,169
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(1,710,278)	(1,074,552)
รวมส่วนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2,580,472	584,281
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(8,681,866)	(5,385,134)
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี	80,346,757	74,159,806

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 11 ปี และบริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจำนวนประมาณ 15.5 ล้านบาท (2566: 11 ปี และ 10.4 ล้านบาท ตามลำดับ)

ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)	
	2567	2566
อัตราคิดลด	2.3	2.7
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.5 - 6.0	3.4 - 6.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0.0 - 16.0	0.0 - 16.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

	2567			
	ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน		ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน	
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ข้อสมมติลดลง	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	(%)	บาท	(%)	บาท
อัตราคิดลด	1.0	(5,651,565)	1.0	6,463,614
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	6,672,659	1.0	(5,951,760)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0 <sup>(1)</sup>	(2,873,096)	10.0 <sup>(1)</sup>	3,076,110

<sup>(1)</sup> ร้อยละ 10 ของข้อสมมติที่ใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

	2566			
	ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน		ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พนักงาน	
	ข้อสมมติเพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ข้อสมมติลดลง	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	(%)	บาท	(%)	บาท
อัตราคิดลด	1.0	(4,838,622)	1.0	5,521,080
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	5,762,108	1.0	(5,150,927)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	10.0 <sup>(1)</sup>	(2,559,166)	10.0 <sup>(1)</sup>	2,749,305

<sup>(1)</sup> ร้อยละ 10 ของข้อสมมติที่ใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

## 22. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 370 ล้านบาท เป็นจำนวน 380 ล้านบาท (38 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติให้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลขายให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือวนกิจ ประกันภัย ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 360 ล้านบาท เป็นจำนวน 370 ล้านบาท (37 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติให้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลขายให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเครือวนกิจ ประกันภัย ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

23. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในระหว่างปี 2567 และ 2566 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวนปีละ 1 ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 38 ล้านบาท และ 37 ล้านบาท ตามลำดับ

24. การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบถามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567				
	ประกันอสังหาริมทรัพย์	ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	ประกันภัยรถ	ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น	รวม
รายได้จากการรับประกันภัย					
เบี้ยประกันภัยรับ	805,866,400	116,766,146	2,189,599,069	621,793,033	3,734,024,648
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(398,417,356)	(67,983,183)	(15,538,272)	(441,247,667)	(923,186,478)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	407,449,044	48,782,963	2,174,060,797	180,545,366	2,810,838,170
บวก (หัก) : สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึง					
เป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดลงจากปีก่อน	(27,955,016)	204,628	173,258,147	(8,702,123)	136,805,636
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจาก					
การรับประกันภัยต่อ	379,494,028	48,987,591	2,347,318,944	171,843,243	2,947,643,806
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	127,195,229	16,652,186	4,367,587	118,249,303	266,464,305
รวมรายได้จากการรับประกันภัย	506,689,257	65,639,777	2,351,686,531	290,092,546	3,214,108,111
ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย					
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย					
ในการจัดการสินไหมทดแทนสุทธิ	202,299,701	8,901,185	1,712,311,200	121,167,950	2,044,680,036
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	168,993,224	9,428,676	336,003,492	70,897,677	585,323,069
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	66,618,497	6,460,419	156,611,776	43,144,135	272,834,827
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย					
ในการดำเนินงาน	437,911,422	24,790,280	2,204,926,468	235,209,762	2,902,837,932
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย					
ในการดำเนินงาน	68,777,835	40,849,497	146,760,063	54,882,784	311,270,179
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					(415,325,070)
ขาดทุนจากการรับประกันภัย					(104,054,891)
รายได้จากการลงทุน					105,105,515
ขาดทุนจากเงินลงทุน					(11,445,063)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม					(8,690,127)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					(2,424,607)
รายได้อื่น					4,064,904
ต้นทุนทางการเงิน					(1,439,462)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น					(246,966)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(19,130,697)
รายได้ภาษีเงินได้					4,841,834
ขาดทุนสำหรับปี					(14,288,863)

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย				รวม (ปรับปรุงใหม่)
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	ประกันอสังหาริมทรัพย์	ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	ประกันภัยรถ	ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น	
รายได้จากการรับประกันภัย					
เบี้ยประกันภัยรับ	756,363,917	100,053,149	2,492,577,453	474,854,024	3,823,848,543
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(383,041,253)	(55,176,437)	(15,601,646)	(317,968,875)	(771,788,211)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	373,322,664	44,876,712	2,476,975,807	156,885,149	3,052,060,332
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน	(18,452,129)	(111,397)	(79,352,674)	(2,467,878)	(100,384,078)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ	354,870,535	44,765,315	2,397,623,133	154,417,271	2,951,676,254
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	100,018,638	13,952,635	5,118,714	93,141,688	212,231,675
รวมรายได้จากการรับประกันภัย	454,889,173	58,717,950	2,402,741,847	247,558,959	3,163,907,929
ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย					
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย					
ในการจัดการสินไหมทดแทนสุทธิ	117,109,988	7,081,537	1,681,975,302	80,426,719	1,886,593,546
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	156,921,806	8,313,614	371,631,625	63,141,465	600,008,510
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	54,994,190	6,269,917	164,128,638	28,885,302	254,278,047
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	329,025,984	21,665,068	2,217,735,565	172,453,486	2,740,880,103
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	125,863,189	37,052,882	185,006,282	75,105,473	423,027,826
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					(384,733,505)
กำไรจากการรับประกันภัย					38,294,321
รายได้จากการลงทุน					99,772,053
ขาดทุนจากเงินลงทุน					(14,509,889)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม					(8,912,997)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					92,646
รายได้อื่น					13,307,038
ต้นทุนทางการเงิน					(1,602,330)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น					(76,816)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					126,364,026
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(19,086,871)
กำไรสำหรับปี					107,277,155



สินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย						
	ประกันภัย			ประกันภัย		ส่วนงานที่ ปันส่วนไม่ได้	รวม
	ประกันอัคคีภัย	ทางทะเล และขนส่ง	ประกันภัยรถ	เบ็ดเตล็ดอื่น	รวมส่วนงาน		
สินทรัพย์							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	436,461,644	33,016,174	260,865,561	465,578,973	1,195,922,352	4,641,671,840	5,837,594,192
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงใหม่)	478,307,446	32,984,773	152,741,077	401,129,759	1,065,163,055	5,000,765,429	6,065,928,484
หนี้สิน							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	772,629,963	37,456,884	1,731,523,396	461,592,298	3,003,202,541	858,487,584	3,861,690,125
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงใหม่)	688,790,785	36,446,849	2,005,098,532	385,300,466	3,115,636,632	825,769,225	3,941,405,857

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับนายหน้ารายใหญ่

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากนายหน้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 315 ล้านบาท (ปี 2566: รายได้จากนายหน้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย เป็นจำนวนเงิน 310 ล้านบาท)

25. รายได้จากการลงทุน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนดังนี้

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้	58,140,706	41,691,695
เงินปันผลรับจากตราสารทุน	46,964,809	58,080,358
รายได้จากการลงทุน	105,105,515	99,772,053

26. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	266,668,219	250,451,034
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	81,523,304	76,455,261
ค่าภาษีอากร	3,199,106	3,359,241
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(1,022,696)	(758,622)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	64,957,137	55,226,591
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	415,325,070	384,733,505

27. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
		(ปรับปรุงใหม่)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(7,453)	(4,350)
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ	(1,804)	1,758
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	256,223	79,408
รวม	246,966	76,816

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
		(ปรับปรุงใหม่)
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนสุทธิ	1,988,563,413	1,836,106,244
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	585,323,069	600,008,511
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	228,572,193	213,208,036
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	367,047,476	342,008,348
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	81,523,304	76,455,261
ค่าภาษีอากร	3,199,106	3,359,240
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(1,022,696)	(758,622)
ต้นทุนทางการเงิน	1,439,462	1,602,330
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	246,966	76,816
ค่าใช้จ่ายอื่น	64,957,137	55,226,590
รวม	<u>3,319,849,430</u>	<u>3,127,292,754</u>

29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 10.0 ล้านบาท (2566: 9.6 ล้านบาท)

30. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี	104,545,117	92,489,226
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในปี	18,577,473	12,055,891
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี	<u>123,122,590</u>	<u>104,545,117</u>

31. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการออกหุ้นปันผล

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นจึงได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				
ที่ออกอยู่ระหว่างปี (หุ้น)	38,000,000	37,000,000	38,000,000	37,000,000
จำนวนหุ้นปันผลที่ออกเพิ่ม (หุ้น)				
ปี 2567	-	1,000,000	-	1,000,000
รวม (หุ้น)	38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (บาท)	(14,288,863)	107,277,155	(18,269,626)	142,772,241
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.38)	2.82	(0.48)	3.76

32. เงินปันผล

บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ดังนี้

	อนุมัติโดย	รวมเงินปันผล	เงินปันผล
			ต่อหุ้น
		(ล้านบาท)	(บาท)
จ่ายปันผลประจำปี 2566 (เงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท และหุ้นปันผลหุ้นละ 0.27 บาท)	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 92 วันที่ 23 เมษายน 2567	65.5	1.77
จ่ายปันผลประจำปี 2565 (เงินปันผลหุ้นละ 1 บาท และหุ้นปันผลหุ้นละ 0.28 บาท)	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 91 วันที่ 20 เมษายน 2566	46.0	1.28

### 33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ และสัญญาบริการ ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2567	2566
จ่ายชำระ:		
ภายใน 1 ปี	402,894	106,448
มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี	319,342	-

#### 33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 0.3 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน และจำนวนเงิน 5.3 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2566: 1.8 ล้านบาท และ 14.3 ล้านบาท ตามลำดับ)

#### 33.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารจำนวน 2.2 ล้านบาท และหนังสือรับรองที่ออกในนามบริษัทฯ เป็นจำนวน 2.8 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ (2566: 2.2 ล้านบาท และ 9.5 ล้านบาท ตามลำดับ)

#### 33.4 คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มียอดคงค้างของคดีที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ จากทุนทรัพย์จำนวน 83.1 ล้านบาทของคดีดังกล่าวบริษัทฯ มีภาระผูกพันไม่เกินทุนประกันสูงสุดของกรมธรรม์ คิดเป็นจำนวนรวม 45.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บันทึกสำรองเพื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 45.4 ล้านบาท ไว้แล้วในงบการเงิน (2566: 55.4 ล้านบาท 34.9 ล้านบาท และ 34.9 ล้านบาท ตามลำดับ)

34. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

34.1 ลักษณะความสัมพันธ์

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
TKI General Insurance Company Limited	บริษัทร่วม
TKI Investment Company Limited <sup>(1)</sup>	บริษัทร่วม
บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด	ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 7.34
บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด	ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 5.17 และมีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) <sup>(2)</sup>	บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 12
บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท รังสิตปลาซ่า จำกัด	มีกรรมกร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท สาธารณานี จำกัด	มีกรรมกร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท สยามกลการ จำกัด	มีกรรมกร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท หวังหลี จำกัด	มีกรรมกร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด	มีกรรมกร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท พูลผล จำกัด	มีกรรมกร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท พิพัฒน์สิน จำกัด	มีกรรมกร่วมกันและการถือหุ้น
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) <sup>(3)</sup>	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท อลีนกิจสยาม จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น จำกัด <sup>(4)</sup>	มีกรรมกร่วมกัน

<sup>(1)</sup> TKI Life Insurance Company Limited จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น TKI Investment Company Limited เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567

<sup>(2)</sup> ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 ไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

<sup>(3)</sup> ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 ไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

<sup>(4)</sup> ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท โตโยต้าเพชรบูรณ์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ไทยเพชรบูรณ์ จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท นวสากล จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท กลุ่มภัทร จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ซี.อี.เอส จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ทองถาวรพัฒนา จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด <sup>(5)</sup>	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท สมบัติถาวร จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท สยามคันทรี่คลับ จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท เอส ที เอ็ม เอส จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท อากวา โพลว์ จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท สตาร์เฟล็กส์ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท จิตติพัฒน์ จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท เบลูจะรุ่งเรือง จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท สยาม มอติฟายด์ สตาร์ช จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท ประไพและบุตร จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท เอสแอนด์ยู จำกัด	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมกรรร่วมกัน
บริษัท สิทธินันท์ จำกัด	ผู้เกี่ยวข้องของกรรมกรรบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท พี ไอ เอ อินทีเรีย จำกัด	ผู้เกี่ยวข้องของกรรมกรรบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

<sup>(5)</sup> ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

### 34.2 รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม			
เบี่ยประกันภัยรับต่อ	2,476,462	1,584,763	อัตราตามที่ระบุตามประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย	-	20,861	ตามที่เกิดขึ้นจริง
ค่าบำเหน็จจ่ายจากการรับประกันภัยต่อ	517,202	346,263	อัตราตามที่ระบุตามประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
เบี่ยประกันภัยรับตรง	114,356,779	78,763,769	อัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย
เบี่ยประกันภัยรับต่อ	-	2,776,240	อัตราตามที่ระบุตามประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
เบี่ยประกันภัยจ่ายต่อ	-	16,081,632	อัตราตามที่ระบุตามประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย	15,274,283	7,051,638	ตามที่เกิดขึ้นจริง
ค่าบำเหน็จจ่ายจากการรับประกันภัยต่อ	-	1,039,780	อัตราตามที่ระบุตามประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
ค่าบำเหน็จรับ	-	7,453,125	อัตราตามที่ระบุตามประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ
เงินปันผลรับ	20,769,933	21,218,160	ตามที่ประกาศจ่าย
เงินปันผลจ่าย	15,409,621	12,416,438	ตามที่ประกาศจ่าย
ค่าเช่าและบริการอาคารสำนักงานสาขาจ่าย	238,148	240,020	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่ารับ	188,829	172,973	ราคาตามสัญญา



### 34.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2567	2566
เบี่ยประกันภัยค้ำรับ		
บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด	25,659,962	19,382,755
อื่นๆ	12,042,155	29,637,577
รวม	37,702,117	49,020,332
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - เงินค้ำรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ		
TKI General Insurance Company Limited	1,038,648	95,408
รวม	1,038,648	95,408
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - ตราสารทุน		
บริษัท อุตสาหกรรมถลุงโลหะไทย จำกัด (มหาชน)	296,140,000	295,582,500
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	44,366,664	28,800,000
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	13,128,297	1,235,086
บริษัท สาธารณานี จำกัด	11,902,500	19,975,000
บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด	12,680,000	17,896,000
บริษัท สตาร์เฟล็กส์ จำกัด (มหาชน)	-	3,132,800
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)	5,562,000	-
รวม	383,779,461	366,621,386
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย		
บริษัท ซี.อี.เอส จำกัด	7,933,807	10,458,697
อื่นๆ	9,388,688	11,851,844
รวม	17,322,495	22,310,541
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - เงินค้ำจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ		
TKI General Insurance Company Limited	216,087	76,025
รวม	216,087	76,025

### 34.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
ผลประโยชน์ระยะสั้น	52,865,098	51,319,360
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,074,947	893,619
รวม	53,940,045	52,212,979

### 35. ความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง

#### 35.1 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของค่าความถี่ ความรุนแรงและเวลาที่เกิดความเสียหาย เบี่ยงเบนจากข้อสมมติที่ใช้ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคำนวณเงินสำรองและการพิจารณารับประกันภัย โดยความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยมีสาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ดังนี้

##### ก. จำนวนความเสียหายและความถี่ของความเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้น

ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งจากสภาพทางภูมิศาสตร์ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ อุบัติภัย ภัยก่อการร้าย และภัยจากการโจรกรรม อาจนำมาสู่ปริมาณความเสียหายที่เพิ่มขึ้นทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่บริษัทฯ รับประกันภัยไว้ และส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราความเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับน้อยกว่าค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องจ่าย หรือประมาณการเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนไว้ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนตามความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยของบริษัทฯ

##### ข. ความไม่สมดุลของสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ

การที่บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะเจาะตลาดเฉพาะภัยบางประเภท เพื่อการขยายงานและรักษาส่วนแบ่งตลาด ทำให้บริษัทฯ มีรายได้และค่าใช้จ่ายที่ผูกติดกับผลิตภัณฑ์นั้น ภัยบางประเภทอาจมีอัตราความเสียหายสูง ซึ่งจะมีผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนค่าสินไหมทดแทนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงตามไปด้วย เหตุการณ์ดังกล่าวนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของรายได้หรือกำไรของบริษัทฯ และอาจส่งผลกระทบต่อเงินกองทุน

ค. ความเสี่ยงทางจริยธรรมหรือศีลธรรม

บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำอันไม่สุจริตของผู้เอาประกันภัย ที่มุ่งหวังผลประโยชน์จากการทำประกันภัยทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนในจำนวนสูงเกินจริง อาจส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราความเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และอาจส่งผลต่อความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ

จากความเสี่ยงข้างต้น บริษัทฯ มีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย

1. วิเคราะห์อัตราความเสียหาย และอัตราความเสียหายรวมกับค่าใช้จ่าย โดยกำกับและควบคุมให้อยู่ในอัตราที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
2. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มลูกค้า ลักษณะกิจการและความเสี่ยงของภัยที่จะรับประกันภัยให้เป็นไปตามที่กำหนด ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับระดับของอัตราความเสียหายที่ยอมรับได้ มีการวิเคราะห์และพิจารณาถึงสัดส่วนของความเสียหายที่ควรเก็บไว้เอง และสัดส่วนที่จะรับประกันภัยต่อให้เหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร
3. กระจายความเสี่ยงภัยโดยการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้าและแบบเฉพาะรายไว้กับบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า A- และรวมถึงการเข้าทำสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสียหายที่บริษัทฯ รับผิดชอบเพื่อป้องกันไม่ให้ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งระดับของเงินกองทุนของบริษัทฯเกิดความผันผวนและได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภาวะวิกฤติ
4. บริหารสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ โดยให้มีการกระจายการดำเนินธุรกิจไปในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และรับเสี่ยงภัยไปในทุกประเภทภัยด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพตลาดและความต้องการของลูกค้า โดยใช้หลักวิชาการ ข้อมูลทางสถิติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อมุ่งเน้นเจาะตลาดในผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างผลกำไรและมีแนวโน้มการเติบโตดี

5. วิเคราะห์การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทการรับประกันภัย  
ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2567			2566		
	สำรอง เบี้ยประกันภัย ก่อนการ ประกันภัยต่อ	สำรอง เบี้ยประกันภัย ส่วนที่ ประกันภัยต่อ	สุทธิ	สำรอง เบี้ยประกันภัย ก่อนการ ประกันภัยต่อ	สำรอง เบี้ยประกันภัย ส่วนที่ประกันภัย ต่อ	สุทธิ
อัครีภัย	557,425,602	(187,433,657)	369,991,945	558,580,251	(216,543,323)	342,036,928
ทางทะเลและขนส่ง	30,832,479	(19,174,150)	11,658,329	25,919,342	(14,056,384)	11,862,958
รถยนต์	1,096,601,590	(7,862,550)	1,088,739,040	1,269,830,350	(7,833,162)	1,261,997,188
เบ็ดเตล็ด	333,103,910	(238,027,649)	95,076,261	261,364,115	(174,989,978)	86,374,137
รวม	2,017,963,581	(452,498,006)	1,565,465,575	2,115,694,058	(413,422,847)	1,702,271,211

(หน่วย: บาท)

	2567			2566		
	สำรอง ค่าสินไหม ทดแทนก่อนการ ประกันภัยต่อ	สำรอง ค่าสินไหม ทดแทนส่วนที่ ประกันภัยต่อ	สุทธิ	สำรอง ค่าสินไหม ทดแทนก่อนการ ประกันภัยต่อ (ปรับปรุงใหม่)	สำรอง ค่าสินไหม ทดแทนส่วนที่ ประกันภัยต่อ (ปรับปรุงใหม่)	สุทธิ (ปรับปรุงใหม่)
อัครีภัย	215,204,362	(88,491,959)	126,712,403	130,210,535	(73,648,093)	56,562,442
ทางทะเลและขนส่ง	6,624,405	(2,394,414)	4,229,991	10,527,507	(3,973,780)	6,553,727
รถยนต์	634,921,805	(4,964,786)	629,957,019	735,268,182	(4,024,539)	731,243,643
เบ็ดเตล็ด	128,488,388	(96,173,893)	32,314,495	123,936,350	(88,020,465)	35,915,885
รวม	985,238,960	(192,025,052)	793,213,908	999,942,574	(169,666,877)	830,275,697

## 6. การทดสอบความอ่อนไหว

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากความผันผวนของข้อสมมติที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนทั้งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากความถี่และความรุนแรงที่เกิดความเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบความอ่อนไหวของผลการประเมินหนี้สินจากการรับประกันภัยในกรณีที่ตัวแปรหลักต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป ตัวแปรที่ใช้สำหรับการทดสอบประกอบไปด้วย อัตราส่วนความเสียหายสมบูรณ์ (Ultimate Loss Ratio หรือ “ULR”) ในปีอุบัติเหตุล่าสุด (Accident Year หรือ “AY”) และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (Unallocated Loss Adjustment Expenses หรือ “ULAE”) สำหรับหนี้สินค่าสินไหมทดแทนและหนี้สินเบี้ยประกันภัยบนค่าประมาณการที่ดีที่สุด โดยตัวแปรที่นำมาพิจารณาจะเลือกจากความเหมาะสมและสามารถเกิดได้จริง

ผลกระทบต่อค่าประมาณการที่ดีที่สุดของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยเมื่อตัวแปรหลักมีการเปลี่ยนแปลงได้แสดงไว้ในตารางด้านล่าง

(หน่วย: ล้านบาท)

2567					
ข้อสมมติที่เปลี่ยนแปลง	ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนก่อนการรับประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น (ลดลง)	ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนหลังการรับประกันภัยต่อ		กำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น (ลดลง)
		ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนก่อนการรับประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น (ลดลง)	ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนหลังการรับประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
อัตราส่วนความเสียหายสมบูรณ์ในปีอุบัติเหตุสุดท้าย	+ 5%	37	19	(19)	(15)
	- 5%	(37)	(19)	19	15
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้	+50%	5.0	5.0	(5.0)	(4.0)
	-50%	(5.0)	(5.0)	5.0	4.0

(หน่วย: ล้านบาท)

2566					
ข้อสมมติที่เปลี่ยนแปลง	ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนก่อนการรับประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น (ลดลง) (ปรับปรุงใหม่)	ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนหลังการรับประกันภัยต่อ		กำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง) (ปรับปรุงใหม่)	ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น (ลดลง) (ปรับปรุงใหม่)
		ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนก่อนการรับประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น (ลดลง) (ปรับปรุงใหม่)	ภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนหลังการรับประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น (ลดลง) (ปรับปรุงใหม่)		
อัตราส่วนความเสียหายสมบูรณ์ในปีอุบัติเหตุสุดท้าย	+ 5%	28	12	(12)	(10)
	- 5%	(28)	(12)	12	10
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้	+50%	5.6	5.6	(5.6)	(4.5)
	-50%	(5.6)	(5.6)	5.6	4.5

## 35.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่คู่สัญญาของ บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ได้ บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องจากการประกันภัยและการลงทุน จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้เครดิตคือ มูลค่าตามบัญชีหักด้วยสำรองค่าเพื่อผลขาดทุนที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ กำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนี้

### ก. ความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับการประกันภัย

#### (1) ความเสี่ยงจากบริษัทรับประกันภัยต่อ

บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ไม่ต่ำกว่า A- ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำสัญญาประกันภัยต่อจะมีการติดตามการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของ บริษัทประกันภัยต่อเป็นประจำทุกเดือน

#### (2) ความเสี่ยงในด้านการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับจากทั้งผู้เอาประกันภัย ตัวแทนและ นายหน้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดให้ตัวแทนและนายหน้านำหลักฐานมาค้ำประกันตาม วงเงินที่บริษัทฯ กำหนด

### ข. ความเสี่ยงด้านเครดิตจากการลงทุน

บริษัทฯ มีการพิจารณาลงทุนกับผู้ออกตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบัน ภายนอกที่มีมาตรฐาน เช่น TRIS และ FITCH และกำหนดนโยบายที่จะลงทุนเฉพาะตราสารที่มี อันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade ที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น พร้อมทั้งมีการติดตาม ข่าวสารการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่บริษัทฯ ลงทุน เพื่อพิจารณาแนวโน้มธุรกิจของ บริษัทที่ออกตราสาร และกำหนดให้มีการติดตามทบทวนวงเงินลงทุนรวมในแต่ละรายที่เหมาะสม ภายใต้นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ พิจารณาการค้ำประกันของเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากธนาคาร และรายได้จากการลงทุน ค้ำประกันทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยใช้วิธีทั่วไป (General approach) โดยมีการจัดชั้น ดังนี้

ชั้นที่ 1 ตราสารหนี้ในระดับ Investment grade และความเสี่ยงด้านเครดิตไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า

ชั้นที่ 2 ตราสารหนี้ที่มีสถานะความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่ค้ำประกันด้านเครดิต เช่น การถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงิน

ชั้นที่ 3 เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญที่บ่งชี้ถึงการค้ำประกันด้านเครดิต เช่น การไม่ปฏิบัติตามสัญญา (การค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย) การประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงของผู้กู้ ผู้ให้กู้ผ่อนปรนเงื่อนไขให้กับผู้กู้ และ มีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างแน่ชัดว่าผู้กู้จะล้มละลาย บริษัทฯ รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญจะมีการปรับชั้นของตราสารหนี้ตามข้อบ่งชี้ หรือในกรณีที่มีหลักฐานแสดงการค้ำประกันด้านเครดิต การคำนวณผลขาดทุนจากการค้ำประกันด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

ตารางข้างล่าง ได้แสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน โดยไม่คำนึงถึงหลักประกันและการดำเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงสูงสุดมีมูลค่าตามบัญชี โดยแยกแสดงข้อมูลตามคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2567				
	สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (12-mth ECL)	สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired)	สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired)	สินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้วิธีอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ (Lifetime ECL - simplified approach)	รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				สินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้วิธี	
อันดับที่อยู่ใน “ระดับนำลงทุน”	159,861,000	-	-	อย่างง่ายในการ	159,861,000
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(18,039)	-	-	คำนวณผล	
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	159,842,961	-	-	ขาดทุนด้าน	
				เครดิตที่คาดว่าจะ	
รายได้จากการลงทุนค้างรับ				เกิดขึ้นตลอดอายุ	
อันดับที่อยู่ใน “ระดับนำลงทุน”	5,809,287	-	-	(Lifetime ECL -	
อันดับที่อยู่ต่ำกว่า “ระดับนำลงทุน”	-	185,134	-	simplified	
รวม	5,809,287	185,134	-	approach)	
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,857)	(601)	-		รวม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	5,804,430	184,533	-		159,842,961
เงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
อันดับที่อยู่ใน “ระดับนำลงทุน”	1,810,290,279	-	-		1,810,290,279
อันดับที่อยู่ต่ำกว่า “ระดับนำลงทุน”	-	19,476,170	-		19,476,170
รวมมูลค่าสุทธิธรรม	1,810,290,279	19,476,170	-		1,829,766,449
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(458,133)	(456,034)	-		(914,167)



	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต (12-mth ECL)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ใช้วิธี อย่างง่ายในการ คำนวณผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นตลอดอายุ (Lifetime ECL - simplified approach)	รวม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่ วัดด้วยราคาราคาตลาดจำหน่าย อันดับที่อยู่ใน “ระดับน่าลงทุน”	520,337,208	-	-	-	520,337,208
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(90,762)	-	-	-	(90,762)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	520,246,446	-	-	-	520,246,446
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	484,234	-	-	-	484,234
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	484,234	-	-	-	484,234
สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้รายหน้าประกัน ค้างชำระ	-	-	-	32,574,323	32,574,323
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	-	-	-	32,574,323	32,574,323

2566

	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ของความเสี่ย ด้านเครดิต (12-mth ECL)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ใช้วิธี อย่างง่ายในการ คำนวณผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นตลอดอายุ (Lifetime ECL - simplified approach)	รวม (ปรับปรุงใหม่)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด อันดับที่อยู่ใน “ระดับน่าลงทุน” หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	187,990,263 <u>(25,492)</u> 187,964,771	- - -	- - -	- - -	187,990,263 <u>(25,492)</u> 187,964,771
รายได้จากการลงทุนค้างรับ อันดับที่อยู่ใน “ระดับน่าลงทุน” หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	8,013,397 <u>(7,262)</u> 8,006,135	- - -	- - -	- - -	8,013,397 <u>(7,262)</u> 8,006,135
เงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่าผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น อันดับที่อยู่ใน “ระดับน่าลงทุน” รวมมูลค่าสุทธิธรรม ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	2,013,077,332 <u>2,013,077,332</u> <u>(669,780)</u>	- - -	- - -	- - -	2,013,077,332 <u>2,013,077,332</u> <u>(669,780)</u>
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่ วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย อันดับที่อยู่ใน “ระดับน่าลงทุน” หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	550,936,557 <u>(78,926)</u> 550,857,631	- - -	- - -	- - -	550,936,557 <u>(78,926)</u> 550,857,631
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	491,492 <u>-</u> 491,492	- - -	- - -	- - -	491,492 <u>-</u> 491,492

(หน่วย: บาท)

2566

	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต (12-mth ECL)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ใช้วิธี อย่างง่ายในการ คำนวณผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นตลอดอายุ (Lifetime ECL - simplified approach)	รวม (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้รายหน้าประกัน ค้างชำระ	-	-	-	37,619,225	37,619,225
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-	-
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	-	-	-	37,619,225	37,619,225

ตารางด้านล่างแสดงรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

2567

	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต (12-mth ECL)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ใช้วิธี อย่างง่ายในการ คำนวณผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นตลอดอายุ (Lifetime ECL - simplified approach)	รวม
เงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่าผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
ยอดต้นปี	669,780	-	-	-	669,780
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ วัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่	23,243	-	-	-	23,243
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ ที่ซื้อหรือได้มา	104,382	456,034	-	-	560,416
ส่วนที่ตัดจำหน่ายจากบัญชี	(339,272)	-	-	-	(339,272)
ยอดปลายปี	458,133	456,034	-	-	914,167

(หน่วย: บาท)

2567

	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มี การเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต (12-mth ECL)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มี การเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มี การเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต (Lifetime ECL - credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ใช้วิธี อย่างง่ายในการ คำนวณผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นตลอดอายุ (Lifetime ECL - simplified approach)	รวม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย					
ยอดต้นปี	78,926	-	-	-	78,926
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ วัดมูลค่าสำหรับผลขาดทุนใหม่	(380)	-	-	-	(380)
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ ที่ซื้อหรือได้มา	68,302	-	-	-	68,302
ส่วนที่ตัดจำหน่ายจากบัญชี	(56,086)	-	-	-	(56,086)
ยอดปลายปี	90,762	-	-	-	90,762

(หน่วย: บาท)

2566

	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มี การเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต (12-mth ECL)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มี การเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มี การเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต (Lifetime ECL - credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ใช้วิธี อย่างง่ายในการ คำนวณผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นตลอดอายุ (Lifetime ECL - simplified approach)	รวม
เงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่าผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
ยอดต้นปี	626,452	-	-	-	626,452
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ วัดมูลค่าสำหรับผลขาดทุนใหม่	59,688	-	-	-	59,688
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ ที่ซื้อหรือได้มา	124,569	-	-	-	124,569
ส่วนที่ตัดจำหน่ายจากบัญชี	(140,929)	-	-	-	(140,929)
ยอดปลายปี	669,780	-	-	-	669,780

2566

	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ไม่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ ของความเสี่ยง ด้านเครดิต (12-mth ECL)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ เพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญของ ความเสี่ยงด้าน เครดิต (Lifetime ECL - not credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่มีการ ด้อยค่าด้านเครดิต (Lifetime ECL - credit impaired)	สินทรัพย์ทาง การเงินที่ใช้วิธี อย่างง่ายในการ คำนวณผล ขาดทุนด้าน เครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นตลอดอายุ (Lifetime ECL - simplified approach)	รวม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย						
ยอดต้นปี	42,847	-	-	-	-	42,847
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ วัดมูลค่าสำหรับผลขาดทุนใหม่	(6,019)	-	-	-	-	(6,019)
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ ที่ซื้อหรือได้มา	43,632	-	-	-	-	43,632
ส่วนที่ตัดจำหน่ายจากบัญชี	(1,534)	-	-	-	-	(1,534)
ยอดปลายปี	78,926	-	-	-	-	78,926

### 35.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯ มีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท และกระจายการลงทุนในหลายประเภทธุรกิจเพื่อลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนโดยรวมของบริษัทฯ โดยมีการติดตามและวิเคราะห์ความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และมีนโยบายหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์เก็งกำไรที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผันผวนด้านราคาสูง โดยให้น้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีผลตอบแทนที่แน่นอน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการลงทุนที่จะพิจารณาและกำหนดนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของ คปภ. เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะสูญเสียเงินลงทุน และมีการพิจารณาทบทวนสัดส่วนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

ก. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สินทรัพย์และหนี้สินสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และ สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2567						อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่						
	หรือวันครบกำหนด	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	5 ปี			
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	159,577,961	265,000	159,842,961	0.13 - 0.55
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	-	-	-	-	5,988,963	5,988,963	-
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>							
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1,083,969,011	26,482,546	-	-	-	1,110,451,557	1.90 - 2.35
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	225,003,568	514,309,877	-	-	-	739,313,445	0.76 - 2.95
ตราสารทุน	-	-	-	-	758,897,767	758,897,767	-
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	210,817,551	210,817,551	-
<b>เงินฝากและบัตรเครดิตสถาบันการเงิน</b>							
การเงิน	500,247,893	-	-	-	-	500,247,893	0.35 - 2.15
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	56,651	427,583	-	-	-	484,234	6.50 - 7.00
<b>สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้รายหน้า</b>							
ประกัน	-	-	-	-	32,574,323	32,574,323	-
<b>สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย</b>							
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	-	-	-	551,399,294	551,399,294	-
<b>สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ</b>							
- สำรองค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	192,025,052	192,025,052	-
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	-	-	-	198,192,615	198,192,615	-
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
หนี้สินตามสัญญาเช่า	13,652,175	20,452,689	-	-	-	34,104,864	2.09 - 5.73
<b>หนี้สินจากสัญญาประกันภัย</b>							
<b>หนี้สินจากสัญญาประกันภัย</b>							
- สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	-	-	-	-	985,238,960	985,238,960	-
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	-	-	-	483,063,009	483,063,009	-

2566

	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย (ปรับปรุงใหม่)	รวม (ปรับปรุงใหม่)	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่						
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	5 ปี				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	187,709,771	255,000	187,964,771	0.15 - 0.55
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	-	-	-	-	8,006,135	8,006,135	-
<b>เงินลงทุนในหลักทรัพย์</b>							
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	1,102,699,125	65,921,747	-	-	-	1,168,620,872	1.58 - 2.47
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	375,523,879	459,083,108	29,847,988	-	-	864,454,975	0.76 - 3.94
ตราสารทุน	-	-	-	-	897,933,857	897,933,857	-
หน่วยลงทุน	-	-	-	-	188,257,383	188,257,383	-
<b>เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบัน</b>							
การเงิน	530,859,116	-	-	-	-	530,859,116	0.35 - 2.50
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	237,060	254,432	-	-	-	491,492	6.50 - 7.00
<b>สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้รายหน้า</b>							
ประกัน	-	-	-	-	37,619,225	37,619,225	-
<b>สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย</b>							
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	-	-	-	608,865,352	608,865,352	-
<b>สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ</b>							
- สำรองค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	-	169,666,877	169,666,877	-
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	-	-	-	234,986,796	234,986,796	-
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
หนี้สินตามสัญญาเช่า	13,416,705	23,669,315	-	-	-	37,086,020	2.09 - 5.00
<b>หนี้สินจากสัญญาประกันภัย</b>							
<b>หนี้สินจากสัญญาประกันภัย</b>							
- สำรองค่าสินไหมทดแทนและ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	-	-	-	-	999,942,574	999,942,574	-
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	-	-	-	488,953,718	488,953,718	-

## การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยในตลาดที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

	2567		2566	
	ผลกระทบต่อ		ผลกระทบต่อ	
	ส่วนของ		ส่วนของ	
	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เจ้าของ	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เจ้าของ
	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)
เงินลงทุนเพื่อขาย - ตราสารหนี้	1.0	(16.2)	1.0	(17.9)
เงินลงทุนเพื่อขาย - ตราสารหนี้	(1.0)	17.1	(1.0)	18.9

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทำขึ้นโดยใช้สมมติฐานว่าจำนวนตราสารหนี้ที่มีมูลค่าสุทธิปรับเปลี่ยนลงตามราคาตลาด และตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนในตราสารหนี้

### ข. ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด

### 35.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

ก. พิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ และลงทุนแบบกระจาย พร้อมกับกำหนดสัดส่วนและระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาการชำระหนี้สินและภาระผูกพันของบริษัทฯ การบริหารลูกหนี้เจ้าหนี้ การบริหารจัดการระยะเวลาคงเหลือ และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ โดยคำนึงถึงโครงสร้างอายุคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินให้อยู่ในระดับของปริมาณและระยะเวลาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ



- ข. ดำรงเงินกองทุนที่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นให้ครอบคลุมภาระหนี้สิน และให้มีสัดส่วนที่เพียงพอต่อความเสี่ยงทางธุรกิจและจากการดำเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีแหล่งสำรองสภาพคล่องจากสถาบันการเงินไว้เป็นแผนสำรองกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
- ค. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและลำดับชั้นการรายงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสภาพคล่องอย่างชัดเจน และกำหนดให้มีระบบการรายงานข้อมูลที่สามารถเตือนภัยให้ผู้บริหารทราบอย่างชัดเจนและทันกาล หากมีกิจกรรมใดที่ฝ่าฝืนนโยบาย หรือมีตัวชี้วัดใดที่มีระดับเข้าใกล้ขีดจำกัด
- วันที่ครบกำหนดของสินทรัพย์และหนี้สินนับจากวันที่ในงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2567					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่า						
เงินสด	159,842,961	-	-	-	-	159,842,961
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	-	5,988,963	-	-	-	5,988,963
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	813,909,515	1,809,220,473	540,792,422	-	155,805,803	3,319,728,213
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	-	56,651	427,583	-	-	484,234
<u>สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้</u>						
นายหน้าประกัน	-	32,574,323	-	-	-	32,574,323
<u>สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย</u>						
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	551,399,294	-	-	-	551,399,294
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ						
- สำรองค่าสินไหมทดแทน	-	164,450,033	27,533,937	41,082	-	192,025,052
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	198,192,615	-	-	-	198,192,615
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	13,652,175	21,747,049	-	-	35,399,224
<u>หนี้สินจากสัญญาประกันภัย</u>						
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย						
- สำรองค่าสินไหมทดแทน						
และค่าสินไหมทดแทน						
ค้างจ่าย	-	831,808,359	148,456,958	4,973,643	-	985,238,960
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	483,063,009	-	-	-	483,063,009

(หน่วย: บาท)

2566

	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม (ปรับปรุงใหม่)
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>						
เงินสดและรายการเทียบเท่า						
เงินสด	187,964,771	-	-	-	-	187,964,771
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	-	8,006,135	-	-	-	8,006,135
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	860,613,067	2,009,082,120	525,004,855	29,847,988	225,578,173	3,650,126,203
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	-	237,060	254,432	-	-	491,492
<u>สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้</u>						
นายหน้าประกัน	-	37,619,225	-	-	-	37,619,225
<u>สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย</u>						
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	608,865,352	-	-	-	608,865,352
<u>สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ</u>						
- สำรองค่าสินไหมทดแทน	-	145,133,613	24,515,663	17,601	-	169,666,877
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	234,986,796	-	-	-	234,986,796
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	13,416,705	25,459,729	-	-	38,876,434
<u>หนี้สินจากสัญญาประกันภัย</u>						
<u>หนี้สินจากสัญญาประกันภัย</u>						
- สำรองค่าสินไหมทดแทน						
และค่าสินไหมทดแทน						
ค้างจ่าย	-	841,351,418	153,522,936	5,068,220	-	999,942,574
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	488,953,718	-	-	-	488,953,718

36. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2567				มูลค่าตามบัญชี
	มูลค่ายุติธรรม				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</u>					
<u>ยติธรรม</u>					
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน	319,586,636	-	-	319,586,636	319,586,636
ตราสารทุน	57,988,320	-	-	57,988,320	57,988,320
<u>หน่วยลงทุน</u>					
เงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่าผ่านกำไร					
<u>ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	1,090,453,004	-	1,090,453,004	1,090,453,004
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	739,313,445	-	739,313,445	739,313,445
ตราสารทุน	283,505,328	-	155,805,803	439,311,131	439,311,131
หน่วยลงทุน	152,829,231	-	-	152,829,231	152,829,231
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</u>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	159,842,961	-	-	159,842,961	159,842,961
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	5,988,963	-	-	5,988,963	5,988,963
<u>เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด</u>					
<u>ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย</u>					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	20,104,271	-	20,104,271	19,998,553
<u>เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงินที่</u>					
<u>ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน</u>					
ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	500,247,893	-	-	500,247,893	500,247,893
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	484,234	-	-	484,234	484,234

(หน่วย: บาท)

	2566				มูลค่าตามบัญชี
	มูลค่ายุติธรรม			รวม	
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3		
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>					
<b>เงินลงทุนเพื่อค่าที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน</b>					
ตราสารทุน	337,440,697	-	-	337,440,697	337,440,697
หน่วยลงทุน	72,799,280	-	-	72,799,280	72,799,280
<b>เงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	1,148,622,357	-	1,148,622,357	1,148,622,357
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	-	864,454,975	-	864,454,975	864,454,975
ตราสารทุน	334,914,986	-	225,578,174	560,493,160	560,493,160
หน่วยลงทุน	115,458,103	-	-	115,458,103	115,458,103
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	187,964,771	-	-	187,964,771	187,964,771
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	8,006,135	-	-	8,006,135	8,006,135
<b>เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย</b>					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	19,979,085	-	19,979,085	19,998,515
<b>เงินฝากและบัตรเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน</b>					
	530,859,116	-	-	530,859,116	530,859,116
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	491,492	-	-	491,492	491,492

การจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.20

วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน โดยบริษัทฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้

- (ก) สินทรัพย์ทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน รายได้จากการลงทุนค้ำรับและสินทรัพย์อื่นแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน
- (ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดคำนวณตามหลักเกณฑ์การประมาณมูลค่ายุติธรรมที่ยอมรับทั่วไปหรือเทียบเคียงมูลค่าตามบัญชีหากไม่สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ
- (ง) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
- (จ) เงินให้กู้ยืมประมาณโดยใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำและมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)
	เงินลงทุนในตราสารทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	225,578,174
ขาดทุนสุทธิที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(69,772,371)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	155,805,803

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในระดับ 3 และผลกระทบที่เกิดจากความอ่อนไหวที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ซึ่งประกอบด้วย อัตราคิดลดและอัตราปรับลดปัจจัยความเสี่ยงไม่เป็นสาระสำคัญ

37. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

38. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568